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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 242–8/๒๕67 
วันพฤหัสบดี ที่  25  กรกฎาคม  ๒๕67  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6. นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  เพชรสงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
19. อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 



๒ 
 

 

 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

22. อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรบั กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
29. นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
30. นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 
(   (ลาประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี 
  3. อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ รองอธิการบดี 
  4. นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6. นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7. นายพีรพงษ์  ขุนทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  8. นายภานุวัฒน์  หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1. อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 3. อาจารย์ธมลชนก คงขวัญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 5. นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
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ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1. รองศาสตราจารย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  2. รองศาสตราจารย์ชาตรี  หอมเขียว ผู้ช่วยอธิการบดี 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  5. อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1๔. นางดาวดล สวัสดิลานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
1๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธยา ภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิราช  ภัทรางกูน อาจารย์  สังกัดคณะวิศวรรมศาสตร์ 
1๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ จิตต์จำนงค์ อาจารย์  สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยี 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณปภัช  คงฤทธิ์ อาจารย์  สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยี 
๑๙ อาจารย์ฐาปนิค ตีระพันธ์ อาจารย์  สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยี 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลดารา เพียรเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

คณะศิลปศาสตร์ 
๒๑. รองศาสตราจารย์พัชรินทร์ ฆังฆะ อาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
2๒. อาจารย์นันทิพย์ หาสิน อาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
2๓. อาจารย์กาญจนพัฐ กลับทับลัง อาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนินทร์ สังขดวง อาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริษา โสภาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย  

วิทยาลัยรัตภูมิ 
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวดล นวลนภดล อาจารย์  สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
2๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิต พรหมสุวรรณ อาจารย์  สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
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๒๘. นางสาวฟารีดา หีมชูด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
  สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๒๙. นางวันทนา เทพกูล นักวิชาการเงินและบัญชี  สังกัดกองพัฒนานักศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 242 – 8/๒๕๖7  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

การบรรยายพิเศษ โดย คุณชัยณรงค์  กัจฉปานันท์  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในหัวข้อ 
“บทบาท กยศ. ปัจจุบัน อนาคต และการให้บริการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”  

 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า วันนี้ที่ประชุมฯ ได้รับเกียรติจากคุณชัยณรงค์  กัจฉปานันท์  
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มาบรรยายพิเศษในเรื่อง “บทบาท กยศ. ปัจจุบัน อนาคต และการให้บริการ
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”  ซึ่งเป็นเรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ควรทราบว่าจะ
ดำเนินการอย่างไร เพ่ือให้การกู้ยืม กยศ. เป็นการกู้ยืมซึ่งมีประสิทธิภาพทั้งฝ่ายผู้ยืมและฝ่ายผู้ให้ยืม ในลักษณะที่ win-
win ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือ นักศึกษาก็ได้รับความรู้ไปประกอบอาชีพ และขณะเดียวกันก็สามารถที่จะคืนเงิน
ให้กับทางรัฐบาลได้ โดยจากข้อมูลที่ผ่านมาทราบว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้กู้ยืมเงิน กยศ. ทั้งสิ้นประมาณ 
1,400 ล้านบาท ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง และ ณ ปัจจุบัน นักศึกษามีการกู้ยืมถึงร้อยละ 60 ของนักศึกษาทั้งหมด 

การบรรยายพิเศษ 
 คุณชัยณรงค์  กัจฉปานันท์  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้บรรยายพิเศษให้ที่ประชุมฯ 

ทราบว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หรือ กยศ. เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นและได้เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 16  
มกราคม พ.ศ. 2539  เป็นความคิดริเริ่มของนายชวน หลีกภัย เพ่ือให้นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ดำเนินการในลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 

 พ.ศ. 2551 กยศ. ได้ปรับรูปแบบการให้กู้ยืม ให้ผู้กู้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยระบบ 
e-Studentloan ซึ่งการชำระเงินคืน กยศ. อย่างมีวินัยของรุ่นพ่ี เกิดเป็นเงินทุนหมุนเวียนในระบบนำไปสู่โอกาส
ทางการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีของรุ่นน้อง  

 พ.ศ. 2560 ได้มีพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ. 2560 โดย กยศ. ได้
เปลี่ยนแปลงในการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มาก
ยิ่งขึ้น มีการให้กู้ยืมเพ่ิมขึ้นเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2) ศึกษาใน
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  
3) ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือท่ีกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และ 4) เรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ  

 พ.ศ. 2561 เป็นปีแรกที่ กยศ. ยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างมั่นคงจากการวางแผนบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ทำให้ กยศ. สามารถดูแลงบประมาณได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพ่ึงพางบประมาณแผ่นดินอีกต่อไป 
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 พ.ศ. 2563  ปีที่โอกาสเข้าถึงทุกคนได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมต่อโอกาสทาง
การศึกษากับผู้กู้ให้ใกล้กันยิ่งกว่าที่เคยมีมาด้วยระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student 
Loan : DSL) ควบคู่กับแอพพลิเคชั่น กยศ. Connect 

 พ.ศ. 2566 มีนักเรียน นักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วกว่า 6,500,000 คน และปัจจุบัน
ได้มีพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพ่ิมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาของคนทั้งประเทศ รวมถึงผ่อนปรนหลักเกณฑ์การชำระเงินคืนมากขึ้น เช่น ไม่ต้องมีผู้ค้ำ
ประกัน ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี เพ่ิมให้กู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น (Reskill – Upskill) อัตราเบี้ยปรับไม่เกิน
ร้อยละ 0.5 ต่อปี  ผ่อนชำระเป็นรายเดือน รายไตรมาสหรือรายปี และปรับโครงสร้างหนี้ แปลงหนี้ใหม่ได้ โดย    
กยศ. จะเป็นหลักประกันให้แก่ นักเรียน นักศึกษาทุกคน พร้อมสนับสนุน สานฝัน ส่งต่อโอกาสและสร้างอนาคตที่
ไม่ใช่อนาคตของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นอนาคตของคนไทยทั้งประเทศ 

 ภาพรวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
 ณ วันนี้ มีผู้กู้ยืม จำนวน 6,809,621 ราย เป็นจำนวนเงินให้กู้ยืม 770,284 ล้านบาท ผู้กู้ทั้งหมด

อยู่ในกลุ่มคนที่อายุ 18-51 ปี โดยสถานะของผู้กู้ทั้งหมด มีดังนี ้
 สถานะผู้กู้ยืมเงิน 
 - ผู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นและปิดบัญชีไปแล้วจำนวน 1,866,818 ราย เป็นจำนวนเงิน 150,871 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 
 - ผู้ที่อยู่ระหว่างการเรียนเป็นช่วงปลอดหนี้จำนวน 1,368,162 ราย เป็นจำนวนเงิน 161,100 

ล้านบาท  
 - อยู่ระหว่างชำระหนี้จำนวน 3,501,600 ราย เป็นจำนวนเงิน 451,748 ล้านบาท 
 - มีผู้เสียชีวิตจำนวน 73,041 ราย  เป็นจำนวนเงิน 6,565 ล้านบาท ซึ่งถ้าใครเสียชีวิต กยศ. ก็จะ

ยกหนี้ให้ทั้งหมด หรือหากทุพพลภาพระดับหนึ่งก็ยกหนี้ให้ทั้งหมด 
 การชำระหนี้ 
 - ในการชำระหนี้ของผู้กู้ทั้งหมดพบว่ามีผู้ชำระปกติ 3,267,356 ราย คิดเป็นร้อยละ 61  และผิด

นัดชำระหนี้ 2,101,062 ราย คิดเป็นร้อยละ 39 จนถึงปัจจุบันนี้มีเงินต้นที่ผิดนัดชำระหนี้อยู่ที่ 96,771 ล้านบาท 
โดยแยกเป็นระดับการศึกษา ดังนี้ 

   อนุปริญญา/ปริญญาตรี  จำนวน 3,771,227 ราย 
   ปวส. จำนวน  1,196,918 ราย 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  1,165,942 ราย 
   ปวช. จำนวน 675,431 ราย 
   ปริญญาโท จำนวน  103 ราย ซึ่งปัจจุบันไมส่ามารถเปิดให้กู้แล้ว เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
 ทั้งนี้ การดำเนินการในปัจจุบัน กยศ. ให้กู้โดยไม่จำเป็นต้องมีการค้ำประกันแล้ว  ส่วนอัตราการกู้

หากดูตามภูมิภาคพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีผู้กู้ยืมมากที่สุด รองลงมาเป็น ภาคเหนือ ภาคใต้  
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  ภาคกลาง และภาคตะวันออก ตามลำดับ นอกจากนี้ในปัจจุบัน กยศ. มีการจัดลำดับ
มหาวิทยาลัยที่ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับของประเทศ โดยอันดับหนึ่งคือมหาวิทยาลัยพะเยา ที่น่าสนใจคือ 
มหาวิทยาลัยที่ชำระหนี้ดีส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ส่วนการเดินทางของบัญชีลูกหนี้  ปกติ กยศ. ให้กู้ในชั้น
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มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งหมด 7 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย และปลอดหนี้อีก 2 ปี 
หลังจากนั้นจึงให้ผ่อนชำระอีก 15 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 1 จนปิดบัญชี ถ้าหากไม่ชำระก็จำเป็นต้องดำเนินคดี สามารถ
ที่จะไปผ่อนต่อได้ในช่วงดำเนินคดี 

 สถิติผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรี  
 ในวิชาทั้งหมดที่มีการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย พบว่าสายสังคมจะมีผู้เรียนมากที่สุด ในกลุ่มวิชา    
ที่ผิดนัดชำระหนี้น้อยที่สุดก็คือด้านแพทย์ เภสัช และพยาบาล เพราะเป็นกลุ่มที่ไม่ตกงานเลย และมีศิษย์เก่าหลาย
คนทีป่ระสบความสำเร็จ มีธุรกิจ มีเงิน 
 ผลการรับชำระหนี้  
 การดำเนินการของ กยศ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน ใช้งบประมาณแผ่นดินไปแล้ว  468,673 
ล้านบาท โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแล้ว แต่ใช้งบประมาณที่รุ่นพ่ีให้โอกาสกับ
รุ่นน้อง แต่ปี พ.ศ. 2567 นี้จะเป็นปีแรกที่กลับมาใช้งบประมาณแผ่นดินอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนของ 
กยศ. หมุนเวียนได้น้อยลง ปกติการรับชำระหนี้ของ กยศ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 อยู่ที่ประมาณ 5,745 ล้านบาท  
แล้วค่อย ๆ สูงขึ้นมา จนถึงปี พ.ศ. 2564  ไปถึง 32,066 ล้านบาท แต่ในช่วงโควิดและสถานการณ์หลาย ๆ อย่าง 
ทำให้มีการชำระหนี้น้อยลง เฉลี่ยที่ กยศ. ปล่อยให้กู้ทุกปี ปีละประมาณ 40,000 กว่าล้านบาท แต่ได้รับกลับอยู่ที่
ประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท ซึ่งติดลบทุกปี และมีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อย ๆ ฉะนั้นในปัจจุบันการดำเนินการ
จึงต้องสร้างความสมดุลระหว่างการให้กู้ยืมเงินและการรับชำระหนี้ โดยวิธีการรับชำระหนี้มีรับอยู่หลายแบบ เช่น 
รับปกติ หักเงินเดือน มีการดำเนินคดี ดอกเบี้ยแค่ร้อยละ 1 ตลอดเส้นทาง และเบี้ยปรับร้อยละ 0.5 ต่อปี  ดังนั้น 
ในการไปบรรยายหรือปฐมนิเทศนักศึกษา ทีมงาน กยศ. จะพยายามสอนวิธีการผ่อนชำระให้กับนักศึกษา ให้มีการ
ผ่อนชำระแบบออมเงินคืนกองทุน และเน้นสร้างวินัยทางการเงิน เพ่ือจะได้มีเงินออมที่จะชำระหนี้ กยศ. ได้หมด 
และยังเหลือเงินออมอีก และในปัจจุบัน กยศ. ก็มีแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect ที่สามารถกู้เงินผ่านมือถือได้ หรือ
แม้แต่ในปัจจุบันการชำระหนี้สามารถชำระหนี้เป็นรายวันก็ได้ โดยมีจำนวนผู้ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้แล้ว
จำนวน 4,122,023 ราย 
 การให้กู้ยืม   
 ในด้านการให้กู้ยืม เฉพาะปีการศึกษา 2567  กยศ. ให้กู้ยืมไปแล้ว 769,009 ราย เป็นจำนวนเงิน 
48,344 ล้านบาท มีสถานศึกษาที่ร่วมอยู่กับ กยศ. ประมาณ 4,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ แม้ว่าปัจจุบันนี้ อัตรา
การกู้จริงอๆ แม้ว่าประชากรเด็กจะลดลง แต่อัตราการกู้ของ กยศ. ก็ไม่ได้ลดลงเลย เพราะมีเด็กที่มีความต้องการ
มากขึ้น ส่วนรูปแบบการให้กู้ ปัจจุบันจะดูตามคุณสมบัติของผู้กู้ยืม 5 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ คือผู้ที่ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี จะสามารถกู้เรียนได้
ทุกวิชา 
 2. ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เช่น แพทย์ 
เภสัช วิศวกร แม้ว่าครอบครัวมีรายได้สูงอยู่แล้วก็สามารถกู้ยืมได ้
 3. ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ เช่น โบราณคดี ดนตรีไทย เป็นต้น 
 4. เรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ คือศึกษาในระดับปริญญาโท แต่ ณ ปัจจุบันนี้ไม่ได้ให้กู้แล้ว 
 5. Reskill/Upskill เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ให้กู้สำหรับคนที่เรียนจบแล้วหรือยังไม่เคยศึกษามาก่อน  
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 ปัจจุบัน กยศ. มีหนี้เสีย (เงินต้นที่ผิดนัดชำระหนี้) ทั้งสิ้น 96,771,632,785 บาท มีผู้กู้ที่ถูก
ดำเนินคดี ปี 2547 – 2562 ไปแล้วประมาณ 1.5 ล้านรายทั่วประเทศ โดยที่สาเหตุหลัก ๆ ของการค้างชำระหนี้ 
มาจากเรื่องของความยากจน การขาดวินัยทางการเงิน และขาดจิตสำนึก โดยที่ทุกวันนี้ ตามมาตรา 45 กยศ.       
มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกหนี้ได้ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมและชำระหนี้ได้ อีกทั้งมีหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้กู้  มีข้อมูลทราบว่าทำงานที่ไหน มีภูมิลำเนาที่ไหน ไปซื้อบ้านที่ไหนก็ทราบหมด แล้วยังมีอำนาจใน
การหักเงินเดือน โดยที่ฝ่ายนายจ้างจะเป็นผู้นำส่ง เป็นอำนาจในอันดับ 3 ถัดจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย และกองทุน
ต่าง ๆ แต่พอได้หักจริง ๆ พบว่าบางรายถูกหักการผ่อนรถ หักบัตรเครดิต จนไม่เพียงพอที่ กยศ. จะหักได้ เพราะหาก 
กยศ. ไปหักแซงหน่วยงานอ่ืนโดยอำนาจที่มี ผู้กู้ก็จะไปผิดนัดด้านอ่ืน หรือไปเกิดหนี้ด้านอ่ืนอีก ปัจจุบันจึงมีการหัก
ขั้นต่ำเพียง 100 บาทเท่านั้น หรือแม้ในช่วงสถานการณ์โควิด กยศ. หักขั้นต่ำเพียงแค่ 10 บาท จนถึงวันนี้หัก
เงินเดือนประมาณ 2,169,472 คน ทุกเดือน มีเงนิรับชำระสะสมจากการหักแล้วประมาณ 42,391 ล้านบาท  
 อีกทั้ง กยศ. ยังดำเนินการในด้านการ Reskill/Upskill ซึ่งเป็นเป้าของ กยศ. สำหรับปีนี้ โดยมีการ
อบรมหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือทำงานในเรือสำราญและการโรงแรม ที่ใช้เวลาเรียน 2 เดือน และฝึกงาน 3-6 เดือน 
โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเรียนการโรงแรม 3-4 ปีเลย เรียนเพียง 6 เดือน แล้วลงเรือได้เลย พนักงานบนเรือจะได้รับ
เงินเดือนรวมทิป ประมาณเดือนละ 40,000 บาท โดยสามารถ กินฟรี อยู่ฟรี 9 เดือน แต่เงื่อนไขคือต้องอยู่บนเรือ         
9 เดือน และยังมีโครงการนำร่องหลายโครงการอีก เช่น เสริมสวย สอนภาษา สอนทำอาหาร และมีหลักสูตรบริบาล
เพ่ือเพ่ิมทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นการสร้างมิติใหม่ที่เปิดให้กู้สำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี สามารถ
ที่จะกู้เงินได้ในวงเงิน 50,000 บาท โดยไม่ได้มีการจำกัดวุฒิ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ตลอดทาง
และปลอดหนี้ 2 ปี นอกจากนี้ประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องรับทราบซึ่งเป็นกฎหมาย คือ 
มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศสาขาวิชาที่จะเปิดสอนภายในเดือนมกราคม และจะประกาศเพ่ิมเติมได้ก่อนวันเริ่ม      
ปีการศึกษา ถ้าพ้นจากนี้แล้วยังไม่มีการประกาศ กยศ . จะให้กู้ในวิชาเหล่านี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นหลายวิชาที่จะต้อง
ผ่านวงรอบของ อว. ก็ต้องพยายามดำเนินการให้ทัน แล้วจะต้องรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตด้วย 
ว่าแต่ละสาขามผีู้มาเรียนกี่คน สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำกี่คน ตรงกับสาขาหรือไม่  
 ณ ปัจจุบัน ข้อมูลทั้งหมดจากลูกหนี้ที่มี กยศ. มีการ Recalculation ตามกฎหมายใหม่ให้มีการ
คำนวณหนี้ใหม่ เมื่อมาคำนวณแล้วพบว่าใน 3,654,162 คน ที่ยังเป็นหนี้อยู่ ปิดบัญชีได้แล้วประมาณ 177,945 ราย 
ภาระหนี้ลดลง 56,326 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำเพ่ือประชาชน ทำให้ภาระหนี้ลดลง และยังมีการหยุดการ
หักเงินเดือน 18,326 ราย โดยสิ่งที่ กยศ. ดำเนินการไปแล้ว มีดังนี้ 
   - ชะลอการฟ้องคดี 262,954 ราย เป็นเงิน 26,158 ล้านบาท 
   - งดการบังคับคดี 160,486 ราย เป็นเงิน 14,462 ล้านบาท 
   - ขอขยายระยะเวลาบังคับคดี 175,915 ราย เป็นเงิน 23,557 ล้านบาท 
   - ของดการขายทอดตลาด 178,263 ราย เป็นเงิน 41,590 ล้านบาท 
   - มีหนังสือถึงสำนักงานทนายความทุกแห่งให้งดการบังคับคดี 391 แห่ง  
   - มีการปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับผู้กู้ท่ีเคยผิดนัดชำระหนี้มาเซ็นสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ เพื่อ
ปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยที่พักเบี้ยปรับไว้ ชำระหนี้เงินต้น เมื่อดอกเบี้ยหมด ก็จะปลดเบี้ยปรับให้ โดยที่ให้ระยะเวลา
ผ่อน 15 ปี ดอกเบี้ยคิดเพียงร้อยละ 1 เบี้ยปรับร้อยละ 0.5   
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   - กยศ. ร่วมมือกับกรมจัดหางาน สนับสนุนผู้กู้ยืมที่จบการศึกษามีงานทำ หรือที่เรียกว่า  “ไทยมี
งานทำ” 
   - กยศ. ได้มีการออกเกียรติบัตรให้กับผู้กู้ยืมที่มีประวัติการชำระเงินคืนดี สำหรับผู้กู้ยืม 3 ประเภท 
ได้แก่ กลุ่มผู้กู้ดีเลิศ กลุ่มผู้กู้ดีเยี่ยม และกลุ่มผู้กู้ดี โดยออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้กู้สามารถดาวน์โหลดได้ 
ซึ่งจะมสีถาบันการเงินหลายแห่งก็ตอบรับ สำหรับลูกค้าที่มีเกียรติบัตรจาก กยศ. สถาบันการเงินจะให้ดอกเบี้ยพิเศษ 
รวมถึงมบีริษัท ห้างร้านหลายแห่ง ลดราคา ถ้าหากมีเกียรติบัตรดังกล่าว 
   - สร้างวินัยทางการเงิน SET e-Learning ที่ กยศ. ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดโลกความรู้ใหม่ ๆ 71 หลักสูตร ในการวางแผนการเงิน การลงทุน และการเป็นผู้ประกอบการ และพิเศษในปี 
พ.ศ. 2567 นี้ เพิ่มหลักสูตรอีก 22 หลักสูตรใหม่  นับเป็นชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ 86 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งเป็นการ
อนุโลมให้เรียน e-Learning ได้ จนเกิดเป็นการสร้างอาชีพใหม่ รับจ้างเรียน e-Learning ทำให้มีเงินหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจของสถานศึกษา 
   - กยศ. ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย ส่งเสริมวินัยการออม
ผ่านโครงการ “AOM YOUNG” เป็นการออมกองทุนง่าย ๆ เริ่มต้นลงทุนแค่ 100 บาท เรียนจบแล้ว จะมีเงินเก็บ 
และมีการนับชั่วโมงจิตสาธารณะ 1 ชั่วโมง ทุกการออม 1 เดือน 
   - กยศ. ร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช .) โดยผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ที่ออมเงินกับ กอช. นับ
กิจกรรมจิตสาธารณะสูงสุด 15 ชั่วโมง และได้รับเกียรติบัตรวินัยการออม   
   - จัดโครงการ กยศ. ปันโลหิต ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการจัดกิจกรรมใน 16 จังหวัด 
สามารถระดมโลหิตได ้6,809.850 ซีซี 
   - กิจกรรม “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” โดยมีชั่วโมงปลูกต้นไม้ ผู้กู้ กยศ. ปลูกต้นไม้ 1 ต้น นับจิต
สาธารณะได้ 2 ชั่วโมง (คนละไม่เกิน 5 ต้น/ปี) ซึ่งจะมีการปลูกตามภูมิภาคต่าง ๆ หลายที่มีการปลูกแล้วให้ผู้ที่ปลูก 
ปักหมายเลขไว้ที่ต้นไม้ของตนเอง ถ้าต้นไม้โตขึ้นก็นับเป็นชั่วโมงอีก โดยขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยฯ ช่วยกันปลูก 
สามารถขอรับกล้าไม้ฟรีได้ท่ี ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ และสถานีเพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้ ทั่วประเทศ 
   - กยศ. ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  มีสถานที่ทำกิจกรรมสาธารณะ โดยเป็นศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึง 77 จังหวัด และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 11 แห่ง 

 ผลการกู้ยืม ปีการศึกษา 2567  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประเภท 
ผู้กู้ยืม 

ยื่นแบบฯ ผลการกู้ยืม 
คน ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ รวม 

รายเก่า 4,568 4,568 59,672,825 81,018,000 140,690,825 
รายใหม่ 1,804    369   4,816,795   6,408,000   11,224,795 

รวม 6,372 4,937 64,489,620 87,426,000 151,915,620 
 นอกจากนี้ข้อมูลผลการกู้ยืมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 
– 2566 พบว่ามหาวิทยาลัยฯ มีอัตรานักศึกษาเข้าศึกษามากข้ึน 
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 รายละเอียดลูกหนี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (จำแนกตามจำนวนเงินต้นค้างชำระ) 
ณ  30  กันยายน  2566 
 พบว่าทั้ง 4 พ้ืนที่ ได้แก่ วิทยาเขตภาคใต้ วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และวิทยาลัย 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีจำนวนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ รวมทั้งหมด 27,866 ราย เป็นเงิน
ต้นตามสัญญา 4,044,169,185 บาท เป็นเงินต้นที่ครบกำหนดชำระ 1,396,339,811 บาท  ณ วันนี้จำนวน  
ผู้กู้ยืมที่ ค้างชำระหนี้ อยู่ที่  17 ,742 ราย ที่ เป็นศิษย์ เก่าของ มทร .ศรีวิชัย และมี เงินต้นค้างชำระอยู่ที่  
650,083,670 บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยของเงินต้นค้างชำระ แยกเป็น  
 วิทยาเขตภาคใต้ หนี้เสียร้อยละ 42 
 วิทยาเขตตรัง หนี้เสียร้อยละ 48 
 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช หนี้เสียร้อยละ 53 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ หนี้เสียร้อยละ 44   
 เพราะฉะนั้น วิทยาเขตภาคใต้ จะมีอัตราการชำระหนี้เสียน้อยสุด เมื่อเฉลี่ยโดยรวมทั้งมหาวิทยาลัย
แล้ว หนี้เสียอยู่ท่ีร้อยละ 46.56 ซึ่งถือว่าอยู่ทีร่ะดับค่าเฉลี่ยกลาง ๆ 
 ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยฯ สนใจให้ทีมงานของ กยศ . ไปปฐมนิเทศหรือปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ทาง กยศ. ก็มีความยินดีที่จะเดินทางไป   

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวสรุป  
 ประธานได้กล่าวขอบคุณวิทยากร และกล่าวสรุปว่า จากการรับฟังการบรรยายพิเศษ  ทำให้สภา

มหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบตัวเลขเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจาก กยศ. สำหรับมหาวิทยาลัยฯ มีคติว่า “มีวินัย ปัญญา กล้าหาญ 
จริงใจ ใฝ่คุณธรรม” ฉะนั้นเรื่องวินัยก็ต้องรวมเรื่องวินัยทางการเงินด้วย มหาวิทยาลัยฯ จึงควรสร้างความตระหนัก
เรื่องวินัยด้านการเงินให้แก่นักศึกษา ต้องให้ความสำคัญต่อรุ่นน้องด้วย เมื่อมีการกู้ยืมไปและมีการใช้คืน ก็จะเป็น
การให้รุ่นน้องได้มีโอกาสกู้ยืมเงินได้มากขึ้น และในโอกาสต่อไป มหาวิทยาลัยฯ ควรจะประสานเชิญคุณชัยณรงค์  
กัจฉปานันท์  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หรือทีมงาน กยศ. ไปพบปะกับศึกษา และดำเนินการในเรื่อง
ทีจ่ะต้องมีวินัยทางการเงินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ทาง กยศ. เพ่ิมให้กู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น 
(Reskill – Upskill) และมีการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือทำงานในเรือสำราญและการโรงแรม ซึ่งปัจจุบันเป็นงาน 
ที่มผีลตอบแทนดีมาก เป็นเรื่องที่น่าสนใจ มีโอกาสสูง แต่ที่สำคัญคือต้องเก่งภาษาด้วย  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ
ต่อไป 

1.2   เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนกรกฎาคม 2567   

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ทางด้านวิชาการ ด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ด้านกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
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  -  วันที่ 27 มิถุนายน 2567  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้าน
การวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการเยี่ยมชมหน่วยงานและหารือแนวทางการบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน 
ววน.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ  รองศาสตราจารย์พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยให้เกียรติบรรยายพิเศษ “ระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ การติดตามประเมินผล และพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564” ให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังมีการนำเสนอระบบและ
กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระบบการจัดการการบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และอาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี รองผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ห้อง
ประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย
ของนักวิจัย มทร.  ศรีวิชัย พร้อมทั้งลงพ้ืนที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานวิจัย ในพ้ืนที่ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

  - โครงการ Upskill-Reskill English for Communication ณ Universiti Sains Malaysia (USM) 
ระหว่างวันที่ 2-29 มิถุนายน 2567  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการ Upskill-Reskill 
English for Communication ณ Universiti Sains Malaysia (USM) โดยมีบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 20 คน 
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพ่ือพัฒนาทักษาะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่าน social media ในแต่ละรายวิชาเพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2567 
  - โครงการ Upskill-Reskill Railway Engineering Training at Kunming Railway Vocational 
and Technical College (KRVTC) ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2567 - 2 กรกฎาคม 2567 โดยมีบุคลากรสาย
วิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตร Railway Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 ท่าน เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาคปฏิบัติ Railway Engineering ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำทักษะด้าน Practical skill มาจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร Railway Engineering  ในภาคเรียนที่ 1/2567 
  -  วันที่ 14 กรกฎาคม 2567  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า  
จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "ร่วมก้าว...ก้องรักษ์ราชมงคล"เทิดพระเกียรติ 72 พรรษา เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย   
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งได้จัด
กิจกรรมพร้อมกันในทุกพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่จังหวัดสงขลา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และวิทยาเขตตรัง โดยเงินรายได้
จากการร่วมสมทบทุนจัดซื้อเสื้อกิจกรรม จะนำไปสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่มี
ผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และด้านอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสทางการศึกษาและมี
อนาคตที่สดใส และเพ่ือเป็นการสนองตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) สร้างการมีส่วนร่วม และปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชนทั่วไป 
  -  ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงในงาน อว.FAIR : SCI POWER FOR 



๑๑ 
 

 

 

FUTURE THAILAND มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน โดย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดง ในกลุ่ม Zone B และ Zone E ดังนี้ 
  Zone B : Science for Lifelong Learning 
          ๑) กิจกรรม Upskill/Reskill : นิทรรศการเรื่อง RUTS มหาวิทยาลัยแห่ง “โอกาส” เพ่ือการ
พัฒนาประเทศให้มั่งคั่งและยั่งยืน ด้วยการจัดการศึกษาเพ่ือคนทุกช่วงวัย 
          ๒) กิจกรรม Life-Long Learning technology and Innovation Transfer : นิทรรศการเรื่อง 
นวัตกรรมและนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (สมรรถนะวิชาชีพ) ตลอดชีวิต 
  Zone E : All Well Be-ing นวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับสินค้าชุมชน 
         ๑) ผลงาน พริกไทยตรัง พันธุ์ปะเหลียน 
         ๒) ผลงาน Junghuu แพลตฟอร์มเพ่ือสินค้านวัตกรรม 
         ๓) ผลงาน โรบัสต้า สงขลา  
  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยจัด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
กรุงเทพมหานคร 

  -  มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ 
      1) นักวิจัยที่ได้รับรางวัล จากงานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ World Invent Singapore 2024 

(WoSG) เป็นงานประกวดและนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์นานาชาติ จัดขึ้นโดย Innovation Design & 
Entrepreneurship Association (IDEA) หน่วยงานนานาชาติด้านการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เป็นเวทีที่
ได้รับการตอบรับจากนักประดิษฐ์ นักวิจัย นักลงทุนจากนานาประเทศ มีการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมกว่า 300 ผลงาน ทั้งในรูปแบบ onsite และ online จากประเทศต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 
กรกฎาคม 2567  ณ Singapore Expo สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  โดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม รวม 9 รางวัล ดังนี้ 

    1.1 ผศ.อาริษา โสภาจารย์  เจ้าของผลงานเรื่อง “Biodiesel Production Unit with the Alkali 
Earth on Porous Ceramic as a Solid Catalyst”  

     - รางวัล  “EXCELLENCE INNOVATION TROPHY” by National University Science and 
Technology POLITEHNICA Bucharest 

     - รางวัล “Gold Medal awards” by WorldInvent Singapore 
     - รางวัล “NRCT HONORABLE MENTION AWARD” by National Research Council of Thailand 

    1.2 รศ.วรรณิณี จันทร์แก้ว เจ้าของผลงานเรื่อง “Red Calo Miracle Lip Balm”  
     - รางวัล“CHARTER OF EXCELLENCE WORLDINVENT SINGAPORE 2024” by EUROPEAN 

ACADEMY OF SCIENCES BELGRADE 
     - รางวัล “Gold Medal awards” by WorldInvent Singapore 
     - รางวัล “NRCT HONORABLE MENTION AWARD” by National Research Council of Thailand 

    1.3 ผศ.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ เจ้าของผลงานเรื่อง “ Indole-3-Carbinol Test Kit in Dietary 
Supplement Products” 

      - รางวัล “GOLD MEDAL” National University Science and Technology POLITEHNICA 
Bucharest 



๑๒ 
 

 

 

     - รางวัล “Silver Medal awards” WorldInvent Singapore 
     - รางวัล “NRCT HONORABLE MENTION AWARD” by National Research Council of Thailand 
  2) อาจารย์ธนวัฒน์ เลขาพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในโอกาสได้รับรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” พุทธศักราช 2567 
ประเภทบุคคลทั่วไป ด้านศิลปะ สาขาสถาปัตยกรรม 

  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัล
เกียรติยศ รางวัลสื่อสารเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ประเภทนักวิจัย -นวัตกร ในงาน อว.FAIR : SCI POWER FOR 
FUTURE THAILAND มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 
 ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมชมนิทรรศการ 
ในงาน อว.FAIR : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND  มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2567 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ   

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
   - ไม่มี - 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
1.4.1  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 

 นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เมื่อ 
วันที่ 27 มิถุนายน  2567 ที่ผ่านมา หลังเสร็จสิ้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ณ จังหวัดสงขลา ตนไดเ้ดินทางไป
ยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยได้หารือกับศาสตราจารย์อำนวย  ยัสโยธา ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการทำความร่วมมือ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีความสนใจ     
ที่จะทำความร่วมมือกับเยอรมัน  ซ่ึงในอนาคตก็อาจจะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ด้วย  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.4.2  ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้ง 
 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า 

โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ได้มีการลงพ้ืนที่และทำประชาพิจารณ์ไปแล้วทั้ง 3 พ้ืนที่ ได้แก่ เกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ วันนี้ได้เส้นทางที่ชัดเจนแล้ว โดยจุดเริ่มต้นโครงการ จะเริ่มที่ตำบล
ท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และจุดสิ้นสุดโครงการที่ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัด   
สุราษฎร์ธานี  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 



๑๓ 
 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 241 – 7 /๒๕67  

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน  2567 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 241 – 7/๒๕67  วันพฤหัสบดี ที่ 27  มิถุนายน  2567 ณ ห้องประชุม 
ชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่าน
ระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยให้มีการตรวจสอบและแก้ไข  ดังนี้ 

  1. ปรับแก้ข้อความภาษาอังกฤษ ในวาระที่ 3.2 หน้า 18 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจาก
สภามหาวิทยาลัย ข้อ 10 

      จาก  Ply to be เป็น   Try to be 
  2. ตรวจสอบและแก้ไข  ในระเบียบวาระท่ี 5 ดังนี้ 
  - หน้า 26 คณะทำงานของ BAP รายผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครวิทย์  กาญจนโอภาษ ให้ตรวจสอบ

ความถูกต้องของนามสกุลอีกครั้ง 
  - ปรับแก้ข้อความภาษาอังกฤษ ในหน้า 29  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 

ข้อ 4 
     จาก  Spin-Out เป็น   Spin-Off 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ๆ 
 - ไม่มี - 

3.2  พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาเชิงนโยบาย จำนวน 5 ด้าน 

ความเป็นมา 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาเชิงนโยบาย
ด้านต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนพัฒนา โดยได้แต่งตั้งรองอธิการบดีเป็นกรรมการในแต่ละคณะ 
เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567  
จึงทำให้พ้นจากการเป็นกรรมการในแต่ละคณะ ประกอบกับกรรมการนโยบายบางชุดมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนั้น  

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 
241-7/2567 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เพ่ือพิจารณายกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาเชิงนโยบาย จำนวน 9 ด้าน โดยสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
มีมติยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาเชิงนโยบาย 
จำนวน 9 ด้าน และอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ และ
คณะกรรมการด้านกฎหมาย และมอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวนคณะกรรมการที่เหลือ 7 ด้าน และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ อีกครั้งในคราวประชุมครั้งถัดไป 
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 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาเชิงนโยบายที่เหลือ 
7 ด้าน ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาเชิงนโยบาย จำนวน 5 ด้าน ดังนี้ 

  1.  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 

    (๑) ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร      ประธานกรรมการ 
    (๒) นายนพณัฎฐ์  หุตะเจริญ       กรรมการ 
    (๓) นายสาธิต  พุทธชัยยงค์      กรรมการ 
    (4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
    (5) รองอธิการบดี (อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร)     กรรมการ 
    (6) ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล      กรรมการและเลขานุการ 
   (๖) นายปกรณ์ ชาติพันธุ์                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 

   2.  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาด้านกายภาพ ประกอบด้วย  
(๑)  นายสลิล  โตทับเที่ยง     ประธานกรรมการ 
(๒)  นายนพณัฎฐ์  หุตะเจริญ     กรรมการ 
(๓)  ศาสตราจารย์เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ    กรรมการ 
(๔)  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง    กรรมการ 
(๕)  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  กรรมการ 
(๖)  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน)  กรรมการ 
(๗)  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
(๘)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
(๙)  รองอธิการบดี (อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร)   กรรมการและเลขานุการ 

   (๑๐)  ผู้อำนวยการกองกลาง     ผู้ช่วยเลขานุการ 

  3.  คณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย  
    (๑) นายชุมพล  เที่ยงธรรม       ประธานกรรมการ 
    (๒) นายสาธิต  พุทธชัยยงค์       กรรมการ 
    (๓) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์)  กรรมการ 
    (4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ 
    (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา  ฉลาด      กรรมการ 
   (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน        กรรมการ 
   (7) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
  (8) นางสาวสโรชา  เรืองกาญจน์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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  4. คณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย  

    (๑) นายธำรงค์  เจริญกุล       ประธานกรรมการ 
(๒) รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก     กรรมการ 
(๓) ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ       กรรมการ 
(๔) นายชยานนท์  กฤตยาเชวง       กรรมการ 
(5) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  กรรมการ 
(6) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน)    กรรมการ 

   (7) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน                           กรรมการและเลขานุการ 
   (8) นางออมฤทัย  นวลนภดล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (9) นางสุนิสา  วารีเพชร     ผู้ช่วยเลขานุการ 

   5.  แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการเงินเพ่ือการลงทุน และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิด
รายได ้ประกอบด้วย  

    (๑) นายสาธิต  พุทธชัยยงค์       ประธานกรรมการ 
    (๒) นายชยานนท์  กฤตยาเชวง       กรรมการ 
    (๓) นายสลิล  โตทับเที่ยง      กรรมการ 
    (4) นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ     กรรมการ 
    (5)  นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์     กรรมการ 
    (6) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  กรรมการ 
    (7) รองอธิการบดี (อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร)   กรรมการ 
    (8) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน)    กรรมการ 
    (9) ผู้อำนวยการกองคลัง       กรรมการและเลขานุการ 
  (10) นางสาวมุทิตา  แก้วนาแค     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาเชิงนโยบาย จำนวน 5 ด้าน ดังเสนอ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(14)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ ของสภา
มหาวิทยาลัย”  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนา   
เชิงนโยบาย จำนวน 5 ด้าน ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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3.3  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 241-7/2567 เมื่อวันที่ 
27 มิถุนายน 2567 ในวาระการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3  สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่าการขอใช้เงินรายได้สะสม ซึ่งมี
คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นคณะพิจารณา ควร
ให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1-2 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสมด้วยนั้น   

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนี้ 

 1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประธานกรรมการ 
 2.  นายสาธิต  พุทธชัยยงค์     กรรมการ 
 3.  นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ     กรรมการ 
 4.  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน)  กรรมการ 
 5.  รองอธิการบดี (อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร)   กรรมการ 
 6.  รองอธิการบดี (อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ)  กรรมการ 
 7.  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) กรรมการ 
 8.  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์)  กรรมการ 
 9.  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง    กรรมการ 
 10.  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  กรรมการ 
 11.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
 12.  ผู้อำนวยการกองคลัง     กรรมการ 
 13.  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 
 14.  นางสาวจาริณี  แก้วประสิทธิ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 15.  นางออมฤทัย  นวลนภดล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(14)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ ของสภา
มหาวิทยาลัย” 
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  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอ
ใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ความเป็นมา 
   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
   ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึง
ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

    มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4.2  รายงานผลคดีปกครองคดีหมายเลขแดงที่ ๗๔/๒๕๖๗ 

 ความเป็นมา 
    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้มีมติออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๔   
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อใช้บังคับกับบุคลากรสายวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสอนเกิน
ภาระงานสอน นั้น ต่อมานางศศิธร สุวรรณปัทมะ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลาเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๙/
๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่  ๗๔/๒๕๖๗ ระหว่าง นางศศิธร สุวรรณปัทมะ ผู้ ฟ้องคดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ผู้ถูกฟ้องคดี  ซึ่งศาลปกครองสงขลาพิพากษาให้   
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงินให้กับผู้ฟ้องคดี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ เบิก
จ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้
เหตุผลแห่งคำวินิจฉัยไว้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ เป็นส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ว่า    
ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากแหล่งที่ใดก็ตาม ทั้งนี้ หากผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวก็จะต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเสียก่อนตามข้อ ๙ ของระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเสียก่อนจึงไม่อาจนำ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนจาก
เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาใช้บังคับได้เพราะเป็นการขัดหรือแย้งกับระเบียบกระทรวงการคลังในเรื่องดังกล่าว 
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    อนึ่ง ขณะนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ตามนัยข้อ ๙ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนใน
สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า กรณีเช่นนี้ ควรจะมีการสร้างกติกา
ร่วมกันก่อนที่จะมีการสอนเกินภาระงานสอน ซึ่งน่าจะทำความตกลงกันได้ และอาจจะมีกติกาข้อหนึ่งว่าจะไม่มีการ
ฟ้องร้องกัน เพราะเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ ทำให้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ แม้จะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ 
แต่อาจจะทำให้บุคคลภายนอกที่รับรู้รับทราบเกิดความรู้สึกในด้านลบต่อมหาวิทยาลัยฯ  ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึง
ควรมีการสร้างกติการ่วมกัน และทำความตกลงกันก่อน  

อธิการบดีฯ แจ้งท่ีประชุม 
    อธิการบดีฯ ได้แจ้งที่ประชุมฯ ทราบว่า เรื่องการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน 
โดยสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอน
พิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือใช้บังคับกับบุคลากรสายวิชาการในการ
เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ซึ่งเมื่อเป็นการใช้เงินรายได้ แต่ละคณะก็จะมีวงเงินที่ไม่เท่ากัน โดยในแต่ละคณะ
ไดม้ีการตกลงกติการ่วมกันแล้ว แต่ก็จะมีบุคลากรเพียงบางรายที่ไม่ทำความตกลง เนื่องจากต้องการที่จะได้ตามสิทธิ
เต็มอัตรา จึงใช้วิธีฟ้องศาลปกครอง  

    มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลคดีปกครองคดีหมายเลขแดง
ที่ ๗๔/๒๕๖๗ 

4.3  รายงานผลการจัดโครงการ RUTS and UiTM International Collaboration Camp 2024 (Accounting 
Camp) ณ Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย 

 ความเป็นมา 
    ตามที่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เดินทางไปเหย้าเยือน Universiti 

Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย เพ่ือหารือด้านความร่วมมือร่วมกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย และ
มีความประสงค์จัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU) ร่วมกันนั้น ทั้งนี ้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ได้หารือ
ร่วมกันที่จะดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือเพ่ือให้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย เป็นรูปธรรม 
จึงได้ตกลงที่จะจัด RUTS and UiTM International Collaboration Camp 2024 (Accounting Camp) ซึ ่งโครงการ
ดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

    1. Academic   
    2. Culturation   
   3. Sports 
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    โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญของนโยบายเพ่ือเพ่ิมความเป็นนานาชาติและมี
ส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเพ่ิมระดับความยอมรับและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน โดย
โครงการดังกล ่าวได้จ ัดขึ้นในระหว่างวันที่  ๔ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
ประเทศมาเลเซีย นั้น 

    ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอรายงานผลการจัดโครงการ RUTS and 
UiTM International Collaboration Camp 2024 (Accounting Camp) ณ  Universiti Teknologi MARA 
(UiTM) ประเทศมาเลเซีย  

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการจัดโครงการ RUTS 
and UiTM International Collaboration Camp 2024  (Accounting Camp) ณ  Universiti Teknologi 
MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย 

4.4  รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้หลักสูตร English for Communication ณ 
Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย 

 ความเป็นมา 
    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้อนุมัติกรอบวงเงินเพ่ือพัฒนาบุคลากร ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ภายใต้หลักสูตร English for Communication สำหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับทักษะของบุคลากรสายวิชาการตามความต้องการของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนนำความรู้ที่ ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการมาบูรณาการด้านเรียนการสอนและการทำงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ฯ 
ภายใต้ทุนสำหรับฝึกอบรมหรือดำเนินโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะ ภาษาต่างประเทศ โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นใน
ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๗  ณ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย นั้น  

    ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอรายงานผลการจัดโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ภายใต้หลักสูตร English for Communication สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ณ Universiti Sains 
Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย   

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    รับทราบรายงานผลการจัดโครงการ     
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้หลักสูตร English for Communication สำหรับบุคลากรสายวิชาการ   
ณ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย 
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4.5  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้โครงการ The Railway Engineering      
Teacher Entrusted Training Program ณKunming Railway Vocational and Technical College 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ความเป็นมา 
    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Kunming 

Railway Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน และเพ่ือให้เกิดการดำเนินกิจกรรม
ร่วมกันภายใต้การจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ได้ส่งบุคลากรจำนวน ๕ ท่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมโปรแกรมพิเศษ ภายใต้โครงการ The Railway Engineering 
Teacher Entrusted Training Program เป็นระยะเวลา ๑ เดือน ระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๗  ณ Kunming Railway Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาและยกระดับทักษะ ของบุคลากรสายวิชาการตามความต้องการของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนนำความรู้
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาบูรณาการด้านเรียนการสอนและการทำงานของบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ 
    ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอรายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
บุคลากร ภายใต้โครงการ The Railway Engineering Teacher Entrusted Training Program ณ Kunming 
Railway Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน   

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบ 

    มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้โครงการ The Railway Engineering Teacher Entrusted Training Program  
ณ Kunming Railway Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
5.  การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 ความเป็นมา 
    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดประชุมผู้บริหาร (สัญจร) ในระหว่างวันที่ 
19 - 20 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สิ่งที่สะท้อนจากผู้บริหารในทุกระดับคือ ข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ ซึ่ง
ถ้ามองในมิติของการสนับสนุนงบลงทุนในปัจจุบัน แต่ละคณะจะมีความเหลื่อมล้ำ และวิธีการของบประมาณก็
เปลี่ยนไป ทำให้เป็นจุดหนึ่งที่จะไปส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอน และ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา ซึ่งได้รับเสียงสะท้อนมาจากนักศึกษา โดยคำตอบที่มาแบบเดิมจากผู้บริหารทุกปี ก็คือ
การไม่มีงบประมาณที่จะไปเติมเต็มในส่วนดังกล่าว และจากการหารือในที่ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี และ
ผู้ช่วยอธิการบดี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ได้ข้อสรุปว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรจะเน้นและให้ความสำคัญกับเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ถือเป็นประเด็นที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้อง
กลับมาคิดใหม่ ซึ่งต้องทุ่มเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการโดยเน้นนักศึกษาเป็นหลักสำคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
 



๒๑ 
 

 

 

    1. ครุภัณฑ์ (เน้นการเรียนการสอน) 
     1)  ครุภัณฑ์ทดแทนที่ซ่อมไม่ได้ 
     2)  ครุภัณฑ์ที่ซ่อมได้ แต่มีราคาค่าซ่อมสูง ไม่มีงบประมาณในการซ่อม 
    2. สิ่งก่อสร้าง (เพ่ือทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาดีขึ้น) 
   1)  สนามกีฬา ปรับปรุงและเพ่ิมเติมที่จำเป็นก่อน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
    2)  หอพักนักศึกษา 
     3)  อาคารเรียน โดยปรับปรุงอาคารเรียนที่มีความถี่ในการใช้เพื่อการเรียนการสอนที่มีอายุ

การใช้งานนาน และมีสภาพทรุดโทรม 
    ในขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการสำรวจข้อมูลจากหน่วยงาน และให้
หน่วยงานสอบถามความต้องการของนักศึกษามาก่อนในเบื้องต้น และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง เพ่ือลงไป
สำรวจพ้ืนที่จริง ทั้งนี้ ในการสำรวจข้อมูลจากหน่วยงาน ต้องมี Commitment จากหน่วยงานที่ชัดเจน ต้องมี
แผนการใช้ให้ชัดเจนทั้งในด้านการเรียนการสอนและการหารายได้ แม้ไม่มีรายได้แต่ต้องเกิดกิจกรรมที่มีเสียงตอบรับ
จากนักศึกษาที่ดี มีโมเดลในการบริหารจัดการ และมีการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด 
    โดยมหาวิทยาลัยฯ ตั้งเป้าหมายที่จะตั้งงบประมาณเงินรายได้สะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ไตรมาสที่ 1 ของเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งอาจต้องทุ่มงบประมาณในการบริหารจัดการดังกล่าว ไม่เกิน 350 ล้านบาท 
โดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาต่อไป 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชี้แจงเพิ่มเติม 
อธิการบดี ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอโครงการการยกระดับคุณภาพการเรียนการ

สอนและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เนื่องจากตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ในหลาย ๆ มิติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณ เป็นมิติที่เป็นข้อจำกัดของมหาวิทยาลัยฯ 
ค่อนข้างมาก เนื่องจากเงินงบประมาณ ณ ปัจจุบัน ในการของบประมาณแผ่นดิน จะต้องเป็นการขอที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ อีกทั้งในเรื่องของสิ่งก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก ประกอบกับในช่วง 3-4 ปีที่
ผ่านมา ได้มีการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก โดยคณะกรรมการประเมินซึ่งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการไปประเมินโดยมีการสัมภาษณ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นอกจากนี้ใน
ส่วนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ ทำให้ได้ทราบว่า
ปัจจุบันมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนนักศึกษา ที่บางพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น บางพ้ืนที่ลดน้อยลง ซึ่ง
หากปล่อยให้เป็นไปในลักษณะเช่นนี้ โดยที่ไม่ทำอะไรเพ่ิมเติมขึ้นมา หรือหากจะรองบประมาณจากภาครัฐ หรือรอ
ให้หน่วยงานดำเนินการเอง ก็ค่อนข้างที่จะจำกัดเพราะบางคณะมีงบประมาณ บางคณะไม่มีงบประมาณ  ซึ่ง
งบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ค่อนข้างจะคงที่ ไม่ได้เพ่ิมขึ้น
มากมาย อย่างเช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตัวเลขจะอยู่ที่ 847.10 ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 ประมาณ 900 กว่าล้านบาท ส่วนงบประมาณเงินรายได้เพ่ิมขึ้นจากจำนวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น และในส่วน
ของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ก็มีจำนวนไม่มาก เมื่อจำแนกตามแหล่งงบประมาณ หาก
เป็นงบประมาณแผ่นดินที่มาสนับสนุนเป็นงบลงทุน จำแนกเป็นครุภัณฑ์กับสิ่งก่อสร้าง จะได้เป็นครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างตามยุทธศาสตร์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ส่วนใหญ่จะได้งบประมาณผูกพัน การขอครุภัณฑ์ใน



๒๒ 
 

 

 

ปัจจุบันก็ต้องขอในลักษณะของเชิงยุทธศาสตร์ ครุภัณฑ์ทดแทนก็จะได้มาน้อยมาก สิ่งก่อสร้างก็เช่นกัน ซึ่งการรอใน
ลักษณะนี้ ตัว Facility ที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่ก็จะทรุดโทรมไปเรื่อย ๆ โดยจากการรับฟังเสียงสะท้อนในภาพรวม   
ณ ปัจจุบัน ถ้ามหาวิทยาลัยฯ ไม่ลงไปดำเนินการ อาจจะส่งผลกระทบกับภาพรวม โดยเฉพาะคุณภาพของการจัด
การศึกษา และชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยฯ จะลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือที่จะ
ทดแทน หลัก ๆ สำคัญ คือ ครุภัณฑ์ทดแทน และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพชีวิต คุณภาพการเรียนการสอนที่ดีขึ้น ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอโครงการการยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพชีวิต นักศึกษาและบุคลากร 
2. จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา ประจำห้องปฏิบัติการเพ่ือทดแทนรายการเดิม 
3. ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งก่อสร้างและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการครอบคลุมทั้ง 3 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่สงขลา (สงขลาและรัตภูมิ) 

พ้ืนที่ตรัง และพ้ืนที่นครศรีธรรมราช (ขนอม ทุ่งใหญ่และไสใหญ่)  ซึ่งวงเงินที่มหาวิทยาลัยฯ จะเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในการบริหารจัดการดังกล่าว ประมาณ 350 ล้านบาท โดยแยกเป็นเรื่องของสิ่งก่อสร้างประมาณ 
210 ล้านบาท และเป็นครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ทดแทน ประมาณ 140 ล้านบาท โดย Output, 
Outcome  และ Impact ที่จะเกิดข้ึน ดังนี้ 

ผลผลิต (Output) 
- ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือ (ครุภัณฑ์) พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอทุกห้อง 
- อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปการ สิ่งก่อสร้างประกอบอ่ืน อยู่ในสภาพที่

พร้อมใช้งาน เหมาะสมตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ สอดคล้องกับยุคสมัย ภายใต้พ้ืนฐานความปลอดภัยเป็นหลัก  
ผลลัพธ์ (Outcome) 

- นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทาง ภายใต้การ
สนับสนุนเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ทันสมัย ตลอดระยะเวลาตามหลักสูตรการเรียนการสอน 

- นักศึกษาและบุคลากรได้รับสวัสดิการและการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ผลกระทบ (Impact) 
- นักศึกษาและบุคลากรมีความสุข มีคุณภาพชีวิตภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่ดี ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์

องค์กร ทำให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นทางเลือกสำหรับการเลือกเข้าศึกษาต่อหรือเป็นทางเลือกสำหรับสถานที่ทำงานแก่
บุคคลทั่วไป 

โดยนำเสนอตัวอย่างการพัฒนา/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อาทิเช่น  
- โครงการปรับปรุงอาคาร 04 (อาคารเรียนชูชาติอนุสรณ์) คณะบริหารธุรกิจ จังหวัดสงขลา 
- โครงการปรับปรุงอาคาร 05 (อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา) คณะบริหารธุรกิจ จังหวัดสงขลา 
- โครงการปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) จังหวัดสงขลา 
- โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุด จังหวัดสงขลา 
- โครงการปรับปรุงอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จังหวัดสงขลา 
- โครงการปรับปรุงห้องสมุด วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- โครงการปรับปรุงรั้วและประตู วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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- โครงการปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้า วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง 
- โครงการปรับปรุงสำนักวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยนโยบายดังกล่าว หากสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบในคราวประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะนำไป
ดำเนินการทันท ีเพ่ือที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1-2 ปี 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. นโยบายดังกล่าวเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินรายได้สะสมมาใช้ 
เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่างบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐจะได้รับในจำนวนที่ลดลง ฉะนั้น ปัญหา
อยู่ที่ว่างบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ หากนำไปใช้จ่ายตามโครงการที่จะเกิดขึ้น เงินรายได้สะสมที่
คงเหลืออยู่นั้นอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือไม่ หากไม่เสี่ยงประการใด ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่  มหาวิทยาลัยฯ ควรนำงบประมาณ
เงินรายได้สะสมตรงนั้นมาใช้ เพ่ือมิให้มหาวิทยาลัยฯ มีเงินสะสมมากเกินไป ซึ่งจะเสี่ยงต่อการถูกตัดงบประมาณ 

 2. การที่มหาวิทยาลัยฯ จะมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ หากดำเนินการแล้วเอ้ือประโยชน์ในเรื่อง
การเรียนการสอนก็เห็นควรที่จะให้ดำเนินการ แต่ทั้งนี้เห็นว่าในพ้ืนที่วิทยาเขตตรังมีอาคารที่เหมาะสม  ที่จะเป็น
ประโยชน์สำหรับการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยฯ ได้ ซึ่งสถานที่ของวิทยาเขตตรังมีลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
เมืองรอง หากพัฒนาโครงการท่องเที่ยวที่ดี ๆ โดยให้ใช้ประโยชน์จากอาคารที่มหาวิทยาลัยฯ มี แม้กระทั่งหอประชุม 
อาจจะหาประโยชน์จากตรงนั้นได้ เพียงแต่มหาวิทยาลัยฯ จะ Develop โครงการที่จะรองรับอย่างไร นอกจากนี้ 
เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการแล้ว ควรจะมองเรื่องของผลตอบแทน (Return) ที่ควรจะได้จากการที่ปรับปรุงพัฒนา
อาคารเหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ นอกจากอาคารแล้ว สนามฟุตบอลที่วิทยาเขตตรัง ถ้ามีการเสนอให้สาธารณะรับรู้ มีการ
ประสานกับท้องถิ่นเพ่ือที่จะมีการใช้ประโยชน์ และให้เช่าในราคาที่สมเหตุสมผล จะทำให้สนามได้มีการใช้งาน และ
ได้ประโยชน์ในเชิงการหารายได้ด้วย   

  3. จากนโยบายดังกล่าว ในหลักการเห็นควรให้มีการปรับปรุง แต่ในการปรับปรุงเหล่านี้ ควรจะ
กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปรับปรุงแต่ละสถานที่ให้ชัดเจน และหากเป็นไปได้ ควรมี Commitment 
จากผู้บริหารของคณะด้วย เพ่ือเป็นการแสดงว่าได้รับรู้แนวทางของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะดำเนินการ และสภา
มหาวิทยาลัยฯ ก็จะได้ทราบด้วย  
 4. การอนุมัติใช้งบประมาณตามนโยบายดังกล่าวนั้น ประเด็นแรกคือ ควรจะได้รับทราบว่าในแต่ละ
ปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยฯ มีเงินสะสมจากเงินรายได้คงเหลืออยู่เท่าใด เพราะตรงนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญในการที่จะ
วางแผนการใช้งบประมาณสะสมในปีถัดไป เนื่องด้วยทุกปีจะมีงบประมาณสะสมที่เข้ามาเติม  ฉะนั้น ถ้าหากเติมได้
ในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน ก็เหมาะสมที่จะนำงบประมาณนั้นมาใช้ได้ อีกประเด็นคือในส่วนของการพัฒนาทาง
กายภาพ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะเพ่ิมในเรื่องของมุมพักผ่อนสำหรับนักศึกษา บรรจุเข้าไปในการพัฒนาด้วย เพราะว่า
คุณภาพอย่างหนึ่งที่นักศึกษาต้องการ ณ ปัจจุบัน ก็คือเรื่องของการมีพ้ืนที่ เป็นมุมที่จะได้ใช้ผ่อนคลาย หรือทำ
กิจกรรมร่วมกัน เพราะส่วนใหญ่นักศึกษาถ้าไม่อยู่ในห้องเรียน ก็กลับหอพัก หากมีพ้ืนที่ดังกล่าว นักศึกษาอาจจะได้
พักผ่อนหรือทำกิจกรรมในระหว่างรอเรียนในคาบถัดไป เช่น มุมพักผ่อนที่เป็นส่วนตัว แนวร้านกาแฟ แต่ว่าสิ่ง
พ้ืนฐานที่ควรจะมีในพ้ืนที่นั้น เช่น ไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับสมาร์ทโฟน อุปกรณ์การเรียน 
อย่างเช่น แท็บเล็ต นอกจากนั้นต้องมีสัญญาณ Wifi ที่เสถียร และพ้ืนที่ควรมีการเสริมเรื่องของพัดลม หรือให้มีการ
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ปลูกต้นไม้เสริมเพ่ือให้เกิดร่มเงา เพราะสภาพอากาศในปัจจุบันค่อนข้างร้อน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะเกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งในส่วนของนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งอาจจะได้เห็นบรรยากาศของมหาวิทยาลัยฯ ที่ดีข้ึน 
 5. ในเรื่องนี้ได้มีการหารือในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ มาหลายครั้งแล้ว เป็นเรื่องที่ดีที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอนโยบายดังกล่าวเพ่ือดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจากการที่ทางคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสไปประเมินผู้บริหาร
ระดับคณบดี ผู้อำนวยการ ก็ได้มีการสัมภาษณ์บุคลากร อาจารย์และนักศึกษา ซึ่งก็ได้รับทราบข้อมูลในทุกครั้งที่ไป
ประเมินฯ ว่าขาดในเรื่องความพร้อมของครุภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้ ในเชิงปฏิบัติต่าง ๆ ควรจะเพ่ิมเติมในเรื่อง
ของกิจกรรมการดำเนินโครงการ เนื่องจากเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ จะมีการลงสำรวจพ้ืนที ่ ซึ่งการดำเนินการควรจะมี
อาจารย์ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะนักศึกษา เช่น สโมสรนักศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจ เพ่ือที่จะได้ตกลงใน
แนวทางเดียวกัน ฉะนั้น การพิจารณาการมีส่วนร่วมของคน   ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ นักศึกษา จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ 

  6. อีกประเด็นที่มหาวิทยาลัยฯ ควรจะเห็นถึงความสำคัญ คือเรื่องของบรรยากาศในการอยู่ร่วมกัน
ในแต่ละคณะ ในแต่ละพ้ืนที่ พ้ืนที่ว่างหรือมุมสำหรับพักผ่อน ที่มีความพร้อมของ Infrastructure  ไม่ว่าจะเป็น Wifi 
ต้นไม้ โต๊ะ เก้าอ้ี หรือแสงสว่าง ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่นักศึกษาจะมาใช้โอกาสอยู่ร่วมกัน พูดคุย พบปะ ติวสอบร่วมกัน 
ก็จะเกิดเป็นบรรยากาศของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อภายนอกมองเข้ามาแล้วเกิดความรู้สึกดี บรรยากาศน่าอยู่ น่าศรัทธา 
และสิ่งต่าง ๆ ที่ลงทุนครั้งนี้ ในอนาคตจะสามารถสร้างจำนวนนักศึกษาได้เพ่ิมข้ึน เพราะปัจจุบันมีนักศึกษาที่มาจาก
ต่างจังหวัด หากได้มาเจอบรรยากาศที่ดี ก็สามารถ เป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาสนใจเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ิม
มากขึ้น   

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  เพชรสงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการฯ ได้กล่าวว่าจากการที่สภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ได้มีการสัญจรไปรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร
ในพ้ืนที่ ก็มีความเห็นสอดคล้องกับเรื่องของการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดังที่มหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอ และเห็นว่าใน
การลงทุนพัฒนา Infrastructure เหล่านี้ บางครั้งก็ไม่ต้องคำนึงว่าจะให้ผลตอบแทนกลับมาหรือไม่ แต่สิ่งแรกก็คือ
ให้นักศึกษาเข้ามาแล้วเกิดความประทับใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดึงหรือประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ให้เข้ามา
เรียนได้ ในการสร้างความสัมพันธ์ของกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ  รวมถึงอาจารย์ที่อยู่ในพื้นท่ีด้วย  

 8. สิ่งเหล่านี้ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะดำเนินการนานแล้ว เพราะว่าคณะต่าง ๆ ที่จัดตั้งมานานก็มีความ
เสื่อมโทรมไปมาก จนไม่สามารถจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาเรียนได้ ทั้งนี้ประเด็นสำคัญที่มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณา
ด้วย ได้แก่ 

      8.1 การซื้อครุภัณฑ์ที่เป็นการทดแทนหรือซ่อมไม่ได้นั้น มหาวิทยาลัยฯ มีเกณฑ์อะไรเพ่ิมเติม
หรือไม่ในการพิจารณา  
  8.2 ในการสร้างหรือปรับปรุงสนามกีฬา เป็นทางออกที่สำคัญมากเพราะจะเป็นการทำให้
นักศึกษาได้มาออกกำลังกาย ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการลดการติดยาเสพติดได้เป็นอย่างมาก เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่
สำคัญที่จะต้องส่งเสริม แต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้ควรจะมีข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีระยะเวลาดำเนินการอย่างไร และ
กรรมการที่จะเข้ามาร่วมในการพิจารณา อย่างเช่น สโมสรนักศึกษา เป็นเรื่องที่ดีที่จะให้นักศึกษาเข้ามาเป็น
กรรมการร่วมในการพิจารณาว่าควรจะทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไร เพราะบางครั้งแนวคิดของนักศึกษาก็จะคิดอีก
แบบหนึ่ง 

   8.3 ในคำว่าพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน นั้น จะมีโอกาสหรือไม่ที่มหาวิทยาลัยฯ สามารถ
เพ่ิมงบประมาณได้มากกว่า 350 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมงบประมาณในเรื่องของครุภัณฑ์ เพราะถ้าหากมีครุภัณฑ์ดี  ก็จะ
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ส่งผลในด้านการเรียนที่จะทำให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกประทับใจ เพราะแม้ว่าจะมีอาคารเรียนที่ดี แต่ถ้ามีครุภัณฑ์
ไม่ดนีักศึกษาก็อาจจะไม่ประทับใจ 
  8.4 สิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องเน้น คือ เรื่องคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งปัจจุบันก็มีการ Upskill และ 
Reskill กันอยู่แล้ว แต่ว่าในเรื่องของกระบวนการในการส่งมอบ (Delivery) ความรู้ให้กับนักศึกษาเป็นหัวใจที่สำคัญ 
ถ้าหากว่าการส่งมอบความรู้ให้นักศึกษาไม่ถูกทาง ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีมาตรฐาน คุณภาพการเรียนการสอนจะไม่
เกิดข้ึน ซ่ึงการส่งมอบความรู้ให้กับนักศึกษา ต้องประกอบด้วย  
       1. วิธีการสอน เทคนิคต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย ฯ มี เช่น เป็น Coaching แต่สิ่งสำคัญก็คือ
อาจารย์ที่จะสอนนั้นควรจะมีวิธีการสอนเช่นไรที่จะทำให้นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ขึ้นมา ไม่ใช่การสอน
แบบตำรา ต้องสอนให้เกิดความคิด 
    2. เนื้อหาของการสอน Content ที่จะสอนต้องมีความทันสมัย มีปริมาณที่ถูกต้อง มากพอ
หรือไม ่ 
       3. วิธีการออกข้อสอบ มาตรฐานของข้อสอบ เพราะถ้าข้อสอบไม่ดีไม่มีมาตรฐานก็จะหา
คุณภาพการเรียนการสอนไม่ได้เช่นกัน ซึ่งข้อสอบควรจะเป็นข้อสอบที่มีทั้งให้กับคนที่ขยันอ่าน ท่องจำเก่ง คนที่ ไม่
ขยันแต่มีความคิดสร้างสรรค์มาก และสามารถตอบคำถามได้ ฉะนั้นในข้อสอบควรจะมีความแตกต่างหรือความผสม
ระหว่างคนที่เรียนเก่ง คนที่มีความคิดสร้างสรรค์เก่ง เป็นต้น  
       4. การประเมิน ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญ คือ ควรมีมาตรฐานของการตัดเกรดอย่างไรบ้าง การ
ตัดเกรดโดยเชิงคณิตศาสตร์ที่เป็นอิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ เป็นต้น  
 ซึ่งถ้าหากมหาวิทยาลัยฯ มีวิธีการที่เป็นมาตรฐานแล้ว ก็จะไม่ต้องกังวล ไม่ต้องมีคำถามว่าเหตุใด
บัณฑิตจึงได้เกียรตินิยมเป็นจำนวนมาก ถ้าหากว่ามีมาตรฐานและคุณภาพ ก็สามารถที่จะตอบคำถามต่าง ๆ ได้ว่า
บัณฑิตมคีุณภาพจริง ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะต้องเน้นประเด็นเหล่านี้เช่นกัน แม้ว่ามหาวิทยาลัยฯ จะมีการเน้น
ในเรื่อง Upskill และ Reskill แล้วก็ตาม แต่ในกระบวนการส่งมอบความรู้ก็เป็นหัวใจสำคัญ เพราะหากกระบวนการ
นี้ไม่ดีแล้ว คุณภาพการเรียนการสอนก็จะไม่เกิด แม้ว่าจะมีครุภัณฑ์ที่ดี มีอาคารเรียนที่ดีก็ตาม  
 9. ในเชิงของการจัดการเป็นประเด็นหลักที่สำคัญ  เนื่องจากงบประมาณส่วนนี้ เป็นรายได้ ฉะนั้น
ข้อจำกัดอาจจะน้อยกว่าการรองบประมาณแผ่นดิน ฉะนั้น เมื่อเป็นเงินรายได้ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการทำให้เห็น
ภาพทั้งหมดว่าโครงการนี้ ซึ่งจะมี 2 ส่วน คือครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง โดยแต่ละส่วนนั้น มีกรอบเวลา (Timeframe) ที่
ชัดเจนอย่างไร  แม้ว่าในดำเนินการอาจจะมีการคลาดเคลื่อนบ้าง แต่ก็ควรจะม ีTimeframe เช่น ในการปรับปรุงอาคาร
แต่ละหลัง เขียนแบบเมื่อไหร่ เสร็จเมื่อไหร่ ประมูลเมื่อไหร่ และในการจัดซื้อครุภัณฑ์ มีกำหนดว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ จะเสร็จ
เมื่อไหร่ เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็คงมีแผนอยู่แล้ว แต่ควรนำแผนนี้มาให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบด้วย เพราะ
แต่ละส่วน มี Output, Outcome  และ Impact ไม่เหมือนกัน จึงควรทำเป็นภาพใหญ่ แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยฯ 
ไดท้ราบด้วย เพ่ือสภามหาวิทยาลัยฯ จะสนับสนุนและติดตามไปพร้อมกัน  
 10. ในการนำเสนอ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีข้อมูลในเรื่องการใช้ประโยชน์ด้วย เช่น อาคารที่เก่า      
ไม่จำเป็นว่าต้องซ่อมทุกหลัง บางหลังอาจจะใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ เป็นต้น และฝากเป็นแนวคิดว่า วิทยาเขตที่มีคณะต่าง 
ๆ นั้น ควรจะมี Common Area ที่เป็นพ้ืนที่ส่วนกลาง โดยในอาคารหนึ่ง มีทั้งห้องเรียนที่ทุกคณะสามารถมาใช้ด้วยกัน
ได้ แต่หากเป็นห้องปฏิบัติการอาจจะแยกได้ แล้วตรงพ้ืนที่ส่วนกลางนั้น ก็ให้มีทั้งร้านค้า  มีห้องกาแฟ เป็นต้น ก็จะทำ
ให้ดูคึกคักมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางในอนาคตว่าถ้าจะมีการสร้างอาคาร ก็ดำเนินการให้เป็น Common Area  
เล็ก ๆ ที่สามารถเป็นพ้ืนทีส่อนหนังสือได้กับทุกคณะ ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานทีส่่วนกลางให้นักศึกษาได้ด้วย  
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 11. การใช้งบประมาณสำหรับโครงการนี้ มี 2 ส่วนที่จะต้องมอง คือ ทางด้านรูปธรรมกับนามธรรมโดย
ทางรูปธรรมคือ อาคารสถานที่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงต่าง ๆ ดูเหมือนจะไม่ยาก แต่ทางด้านนามธรรม อาจจะยาก 
โดยเฉพาะเรื่องเพ่ือ Improve คุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ อาจจะยาก เพราะตามที่เสนอมา หากสภา
มหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบนโยบายนี้ มหาวิทยาลัยฯ ก็จะลงมือสำรวจทันที เป็นสิ่งที่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ เพราะเหมือนกับว่า 
อะไรที่อยู่ใกล้มือใกล้ตัวก็จะไปได้เร็วขึ้นทำนองนั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ก็มีอีกแนวทางหนึ่งคือการปรับโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าไปในยุคใหม่ ในแนวทางใหม่ที่แท้จริง ซึ่งทางด้าน Academic ก็ทำไปได้ระดับหนึ่งแล้ว เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรหรือเพ่ือให้ได้รับนักศึกษาได้มากข้ึน ซึ่งใน Step ถัดไป ที่เป็นการสร้าง Excellency ใน
แต่ละคณะให้เข้มแข็งมากขึ้น นั้น มหาวิทยาลัยฯ ก็ควรจะนำงบประมาณส่วนนี้ที่นำเสนอมาใช้ให้ถูกจุด มหาวิทยาลัยฯ 
ก็จะได้มีประเด็นปัญหาที่จะต้องทำ ทั้งด้านคน ด้านเครื่องมือ ด้านโปรแกรมการศึกษาที่กำลังจะทำให้เกิด Innovation 
ขึ้นมา ซึ่งจะตรงเป้าหมาย หากทำได้ก็จะดีมาก แต่อย่างน้อยจะต้องทราบว่าแต่ละคณะ จะเอาอะไรเป็นจุดเด่น และ
ดำเนินการให้เด่นจริง  ๆ โดยตั้ง Timeline ไว้ แล้วนำงบประมาณลงไป ถ้าทำเช่นนี้ได้ ตรงนี้จะสัมฤทธิ์ผลได้อย่างดีมาก 
และต้องมีการตรวจวัด และมีการดำเนินการให้เกิดความยั่งยืนขึ้นไปได้ในแต่ละโปรแกรมหรือแต่ละกลุ่ม  

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชี้แจงเพิ่มเติม 
 อธิการบดี ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าในเรื่องของกระบวนการ ณ ตอนนี้ มหาวิทยาลัย ฯ ดำเนินไปแล้วบางส่วน 
เพ่ือสำรวจครุภัณฑ์ทดแทน โดยรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดมาที่กองนโยบายและแผนเรียบร้อยแล้ว จากนั้น
มหาวิทยาลัยฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพ่ือดำเนินการ ซึ่งหากมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการด้วย 1-2 คน จะเป็นเรื่องที่ดี หากสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ ในช่วงกรอบเวลาที่มี
อยู่ 2-3 เดือนนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการ จะลงไปในทุกพ้ืนที่ เพ่ือสำรวจในสิ่งที่คณะหรือวิทยาเขตเสนอมา 
เพ่ือจะได้เห็นภาพของจริงว่าเป็นอย่างไร สำรวจให้ถึงห้องปฏิบัติการ สำรวจครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายจริง ๆ โดยคาด
ว่าภายในเดือนตุลาคม 2567  ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณเงินรายได้ในไตรมาสที่ 1  ก็จะดำเนินการโดยเฉพาะเรื่อง
ของครุภัณฑ์ทดแทน ซึ่งจะเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ทันในไตรมาสที่ 1 ส่วนในเรื่องของสิ่งก่อสร้าง 
อาจจะต้องดำเนินการไปเรื่อย ๆ เนื่องจากว่าสิ่งก่อสร้างจะต้องมีการออกแบบ แม้สิ่งก่อสร้างอาจจะยังไม่เสร็จ แต่
กระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   

 ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยฯ จะไปดำเนินการในการผลักดัน
ต่อไป โดยจะตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนการสอน การ Upskill 
ของอาจารย์ โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา การกระตือรือร้นของอาจารย์ยังไม่เกิดเท่าที่ควร เพราะ ณ ปัจจุบัน อัตราการ
เร่งภายนอกเคลื่อนที่เร็ว แต่ว่าข้างในยังเคลื่อนที่ช้า จะเห็นว่ามีอาจารย์บางส่วนเท่านั้นที่ไป  Upskill ซึ่งถือว่า
ค่อนข้างน้อย และยังค่อนข้างกังวลในเรื่องของการยกระดับของความทันสมัยของอาจารย์ เพราะเรื่องนี้เป็นประเด็น
ที่สำคัญ แต่ว่าจะต้องเกิดจากภายใน เพราะว่าถ้าหากเป็นการชี้นำ แล้วบุคคลากรไม่อยากทำ ก็จะเป็นการสูญเงินเปล่า  

 ทั้งนี้ ในส่วนประเด็นธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่ค่อนข้างเป็นกังวล เนื่องจากหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ มีหลายหน่วยงาน ในการพิจารณานอกจากจะมีผู้บริหารแล้ว จึงควรมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประมาณ 1-2 คน และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มาร่วมเป็นกรรมการเพ่ือช่วยพิจารณา
ในเรื่องนี้ ซึ่งเมื่อจะขอใช้งบประมาณก็ต้องเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในกรอบวงเงินทีส่ภามหาวิทยาลัยฯ 
อนุมัติ เพ่ือจะไดพิ้จารณาโดยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
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นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวสรุป 
  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวสรุปว่าการที่มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ต้องประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ดังนี้ 
 1. อาจารย์ต้องเข้มแข็ง ต้องมีความรู้ และมวีิธีการสอนและการวิจัยต่าง ๆ ทีช่ัดเจนและเข้มแข็ง   
 2. มีเครื่องมือดี สถานที่ดี ห้องปฏิบัติการดี และมี Co-Working Space      
 3. นักศึกษาต้องเก่ง จะมีความขยันอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีเรื่องไอคิวต่าง ๆ เข้ามาเก่ียวข้องด้วย 
 สำหรับนโยบายดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องทุ่มงบประมาณเงินรายได้สะสม ประมาณ  350 ล้านบาท 

ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุน ฉะนั้นควรจะต้องมีผลตอบแทน (Return) แบบใดก็ตามแต่ แต่ควรจะต้องมี โดยอาจจะต้อง 
Return ในรูปของทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ในลักษณะที่ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 
เพราะเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ คือ การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ถ้าหากมหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้นักศึกษาเป็นนัก
ปฏิบัติที่ดี เครื่องไม้เครื่องมือจะต้องดีด้วย เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัย ฯ จะต้องจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ใน
เรื่องนี้ ว่าอะไรควรที่จะมาก่อนหลังให้ชัดเจน ให้เข้าเป้าหมายมากที่สุดตามที่ต้องการให้มี นอกจากนี้ควรจะต้องมี
คณะทำงานข้ึนมาชุดหนึ่งเพ่ือดำเนินการต่อไป 

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

1. เห็นชอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนที่ ด้านโครงสร้างทางกายภาพ

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วยตำแหน่งและบุคคลดังต่อไปนี้ 

 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประธานกรรมการ 

 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการ 

 3. นายสาธิต  พุทธชัยยงค์   กรรมการ 

 4. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน)  กรรมการ 

 5. รองอธิการบดี (นายภาณุมาศ  สุยบางดำ)  กรรมการ 

 6. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

 7. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 

 8. นางสาวปุนยภัช  นิยมเดชา   ผู้ช่วยเลขานุการ  

3. มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ

ต่อไป 

4. รับรองมติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากสภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจ 

 ความเป็นมา  
  ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัยแล้วนั้น และคณะบริหารธุรกิจ ได้เสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อรับรองหลักสูตร ซึ่งสภา
วิชาชีพบัญชีได้มีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

  ๑.  ปรับปรุงการเทียบรายวิชาในตารางแบบฟอร์มการรับรองหลักสูตร IES 2-4 และตารางสรุป
รายวิชา ที่รับผิดชอบผลการเรียนรู้ตาม IES 2-4 
  ๒.  ระบุรายวิชาโครงงานทางบัญชีและการฝึกงานทางบัญชี หรือสหกิจศึกษา ไว้ในช่องเดียวกันใน
แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตร IES 2-4   
  ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕67 เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕67 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 62–6/2567 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากสภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจาก
สภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขรายละเอียดในเล่มหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา  
 ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียน
การสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) โดย
ได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นหลักสูตรเฉพาะทางที่ทำขึ้นภายใต้การกำกับ
ของกรมเจ้าท่า ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมามีการส่งนักศึกษา ไปลงเรือฝึก
ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า แต่เนื่องจากกรมเจ้าท่ามีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ส่งผลให้นักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือไม่สามารถไปใช้ เรือฝึกของศูนย์ฝึกพาณิชย์ นาวี  กรมเจ้าท่าได้  ประกอบกับ
ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมทางทะเลที่นักศึกษาจะได้รับหลังจากฝึกอบรมสำหรับคนประจำเรือ มีอายุการใช้งาน
จำกัดเพียง ๕ ปี ซึ่งจากเดิมทางหลักสูตรได้กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนของปีที่ ๑  และปีที่ ๒ 
เพ่ือใช้ในการลงเรือฝึกของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในปีที่ ๓ แต่เมื่อไม่สามารถดำเนินการลงเรือฝึกของศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวีได้ จึงไม่จำเป็นต้องฝึกอบรมในปีที่ ๑ และ ๒ ซึ่งนักศึกษาจะใช้งานประกาศนียบัตรนี้ก็ต่อเมื่อออกฝึกงานภาค
ทะเลในปีที่ ๔ และใช้งานต่อไปได้เมื่อสำเร็จการศึกษา และออกไปทำงาน ในการนี้ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
และเพ่ือให้สามารถดำเนินการใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมีความประสงค์แก้ไข
รายละเอียดในเล่มหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2566) ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 1.  ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

ฉบับเดิม ฉบับปรับปรุง 
04-435-101 ฝึกอบรมพื้นฐานคนประจำเรือ    3(360) 
04-435-202 ฝึกอบรมคนประจำเรือขั้นสูง       3(360) 

04-435-002 ฝึกอบรมสำหรับคนประจำเรือ            3(360) 
 

 2.  ขอเปลี่ยนรหัสรายวิชา จำนวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 

ฉบับเดิม ฉบับปรับปรุง 
04-435-303 การเตรียมฝึกงานภาคทะเล             3(360) 
04-435-405 การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  6(6 เดือน) 

04-435-001 การเตรียมฝึกงานภาคทะเล                 3(360) 
04-435-403 การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 6(6 เดือน) 

  3.  ขอแก้ไขแผนการเรียนในภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ ๑, ๒ และ ๓ ดังนี้ 
  3.1  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ ๑ ขอยกเลิกรายวิชา 04-435-101 ฝึกอบรมพ้ืนฐานคนประจำ

เรือ 3(360) 
  3.2  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ ๒ ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา จากเดิมรายวิชา “04 -435-202 

ฝึกอบรมคนประจำเรือขั้นสูง 3(360)” เปลี่ยนเป็นรายวิชา “04-435-001 การเตรียมฝึกงานภาคทะเล 3(360)” 
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  3.3  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ ๓ ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา จากเดิมรายวิชา “04 -435-303  
การเตรียมฝึกงานภาคทะเล 3(360)” เปลี่ยนเป็นรายวิชา “04-435-002 ฝึกอบรมสำหรับคนประจำเรือ 3(360)” 
 4.  ขอเพ่ิมข้อความในหมวดที่ ๓ ข้อที่ ๓.๑.๓ รายวิชา ข้อ ๔ หมวดการฝึกงานและฝึกอบรม ขอระบุ
เพิ่มเนื้อหา “หมายเหตุ : กรณีการลงทะเบียนรายวิชา 04-435-404 การฝึกงานภาคทะเล เมื่อฝึกงานไปแล้วเกิน 
๖ เดือน สามารถเทียบโอนเป็นรายวิชา 04-435-403 การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ได้” เนื่องจากเปิดไว้
เป็นช่องทางในการปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนของนักศึกษา 
 5.  ขอปรับแก้ข้อความในหมวดที่ ๓ ข้อ ๔ องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม ข้อที่ 
๔.๑.๓ ช่วงเวลา และข้อ ๔.๑.๔ การจัดเวลาและตารางสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการเรียน รหัส และรายวิชาที่
ได้แก้ไข 
 6.  ขอยกเลิกวิชาบังคับก่อนในรายวิชา 04 -432-104 วิศวกรรมไฟฟ้า 2 เนื่องจากรายวิชา  
04-432-103 วิศวกรรมไฟฟ้า 1 และ 04-432-104 วิศวกรรมไฟฟ้า 2 มีเนื้อหาของคำอธิบายรายวิชาที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ทุกหัวข้อ  จึงไม่จำเป็นที่นักศึกษาจะต้องเรียนผ่านรายวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ก่อนเรียนรายวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
 การแก้ไขรายละเอียดในเล่มหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/
๒๕67 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕67 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 62–6/2567 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 จึงเห็นสมควร
นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขรายละเอียดในเล่มหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”   

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. กรณีที่กรมเจ้าท่า กำหนดการฝึกงานภาคทะเล ต้องฝึกงาน 12 เดือน หากกรณีที่ฝึกได้แค่ 6 เดือน 

จะสามารถเทียบได้อย่างไรบ้าง  และการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ซึ่งหมายความว่านักศึกษาต้องอยู่
ในเรือ หากนักศึกษาไม่ได้ลงเรือ จะมีผลหรือมีประโยชน์หรือไม่ที่นักศึกษาเข้ามาศึกษาในสาขานี้ 
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 2. ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป หากเป็นไปได้ ถ้าวิชาที่ไม่ได้ต่อเนื่องกัน แต่มีการตั้งชื่อ
เดียวกัน โดยแยกเป็น 1 กับ 2 เห็นควรให้ตั้งชื่อแยกกันไปให้ชัดเจน เนื่องจากหากตั้งชื่อเดียวกัน โดยแยกเป็น 1 
กับ 2 เนื้อหาในรายวิชาต้องมีความต่อเนื่องกัน และต้องเรียนโดยเรียงลำดับกัน โดยจะต้องเรียนผ่านรายวิชา 1 
ก่อนจึงจะมาเรียนรายวิชา 2 เป็นต้น 
 3. กรณีที่นักศึกษาฝึกงานในเรือไม่ครบ 12 เดือน ซึ่งก็จบการศึกษาและได้รับปริญญา แต่ไม่มี
ใบอนุญาตให้ทำงานในเรือได้ แต่ถ้าหากไปเอาประสบการณ์ข้างนอก 36 เดือน ก็จะได้ประกาศนียบัตรที่สามารถลง
เรือได้  แต่หากสมมุติว่านักศึกษาได้รับปริญญาเรียบร้อยแล้ว ต่อมาถ้าร่างกายแข็งแรงขึ้นสามารถลงเรือได้ หรือมี
การพัฒนาร่างกายจนสมบูรณ์เหมือนคนอื่น จนสามารถฝึกงานในเรือได้เต็ม 12 เดือน นักศึกษาจะกลับมาใช้โควตา
ของ มทร.ศรีวิชัย โดยกลับมาฝึกงานต่อเพ่ือที่จะให้ได้ใบประกาศของกรมเจ้าท่าได้หรือไม่ หากไม่ได้ มหาวิทยาลัยฯ 
สามารถเจรจาได้หรือไม ่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชี้แจง 
 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ 
ทราบว่า เนื่องจากการฝึกงานของนักศึกษา กรมเจ้าท่าได้กำหนดว่าจะต้องได้ 12 เดือน จึงจะมีสิทธิที่จะออกใบ
ประกาศวิชาชีพได้ ฉะนั้นถ้านักศึกษาฝึกงานไม่ครบ 12 เดือน จะไม่มีสิทธิที่จะไปทำงานในเรือได้ ซึ่งทางหลักสูตรได้
มีช่องทางเลือกไว้อีกทางหนึ่ง ก็คือการฝึกงาน เพ่ือให้นักศึกษาจบการศึกษา แต่จะไม่มีสิทธิที่จะไปทำงานในเรือ ตาม
ข้อกำหนดของกรมเจ้าท่า โดยปกติผู้ที่ไม่ได้เข้าไปเรียนในหลักสูตรที่รับรอง สามารถท่ีจะมีประสบการณ์ทางทะเลไป
ขอเป็นใบประกาศได้ แต่จะต้องใช้เวลา 36 เดือน แต่ถ้าหากว่าอยู่ในคอร์สการฝึกอบรม ก็กำหนดให้เวลา 12 เดือน 
ฉะนั้นในกรณีไม่ถึง 12 เดือนแล้วนักศึกษาหยุดไป การฝึกอบรมต่าง ๆ นักศึกษายังสามารถทำได้ แต่จะต้องไปเอา
ประสบการณ์ 36 เดือนมา ก็จะสามารถขอได้เหมือนกัน และหากนักศึกษาไปลงเรือ 12 เดือน แต่กลับอยู่ได้เพียง 
6 เดือน ใช้ชีวิตอยู่ในเรือในทะเลไม่ได้จริง ๆ มีความจำเป็นจะต้องต้องกลับมา เรือจะมีการเข้าเมืองท่าต่าง ๆ 
เพราะว่าที่ไปฝึกงานเป็นการไปฝึกต่างประเทศ เมื่อเข้าเมืองท่าจึงจะส่งนักศึกษากลับได้ ซึ่งการส่งกลับตรงนี้ก็เป็น
ภาระของบริษัท และจะเป็นปัญหากับทางหลักสูตรเหมือนกัน เพราะว่าบริษัทท่ีรับนักศึกษาไปก็ต้องรับภาระ และใน
กรณีที่นักศึกษาที่ไม่สามารถลงเรือได้เกิน 12 เดือน จบการศึกษาไปแล้ว หลังจากนั้นถ้าร่างกายแข็งแรงสามารถลง
เรือได้ นักศึกษาจะกลับมาใช้โควตาของ มทร.ศรีวิชัย ที่จะเอาประกาศนียบัตรโดยใช้เวลาแค่ 12 เดือน จะทำไม่ได้
แล้ว เพราะเมื่อพ้นจากตรงนี้ไปกรมเจ้าท่าจะไม่รับรองแล้ว ต้องไปใช้ 36 เดือนอย่างเดียว เนื่องจากเป็นเรื่องที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่หากจะมีการเจรจา มหาวิทยาลัยฯ ก็คงจะต้องหารือกับทางอธิบดีกรมเจ้าท่าต่อไป  
 
 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบแก้ไขรายละเอียดในเล่มหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดังเสนอ และ
รับรองมติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   

 ความเป็นมาb 
  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ซึ่ง
ปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยได้ดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยมุ่งเน้นการตอบสนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนากำลังคนของประเทศ การตอบสนองปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนายุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย รวมถึงการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการประจำคณะฯ และผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณา
จากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 
2567 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ  
  บัดนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าว 
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 62–6/2567 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  2567 จึง
เห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิ โตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2568) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ดังเสนอ และ
รับรองมติที่ประชุม 

7.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 2 หลักสูตร 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

1)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
2)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการปรับปรุง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ซึ่ง
ปรับปรุงจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ซึ่ง
ปรับปรุงจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
  โดยไดด้ำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยมุ่งเน้นการตอบสนองนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนากำลังคนของประเทศ การตอบสนองปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมถึงการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจาก
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 
2567 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้วิทยาลัยรัตภูมิปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ  
  บัดนี้ วิทยาลัยรัตภูมิ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทั้ง 2 หลักสูตร
ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิช ัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 62 -6/2567 เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 2 
หลักสูตร ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      
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 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า มีครุภัณฑ์สมัยใหม่หลายอย่างที่ใช้ร่วมกันได้ และ

มหาวิทยาลัยฯ ควรมีโครงการเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า EV รถยนต์ไฟฟ้าประเภทไฮบริด (HEV) และรถยนต์ไฟฟ้า
ประเภทปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) จะได้เป็นหลักสูตรที่เหนือกว่าวิทยาลัยอาชีวอ่ืน ๆ ซึ่งราคารถยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้      
ก็ไม่ได้สูงมากนัก และมีราคาถูกกว่าที่ไปซื้อโมเดล หากมหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนและลงทุนเรื่องนี้จะดีมาก จะมี
ความทันสมัยและนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติจากของจริง และยังสามารถใช้ร่วมกันได้  

 2. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปัจจุบันได้เน้น
ทางด้าน EV  พลังงานสะอาด พัฒนาแบตเตอรี่ ซึ่งเรื่องเหล่านี้มหาวิทยาลัยฯ ควรจะสร้างความเข้มแข็งให้มากขึ้น 
เพราะจะเป็นที่ต้องการในอนาคต และในตอนนี้สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ คือจะไม่มุ่งไป
ทางเรื่องอสังหาริมทรัพย์อีกแล้ว แต่จะมุ่งไปในเรื่องเหล่านี้ด้วย คาดว่าในอนาคตอาจจะมีการมาตั้งโรงงานใน
ประเทศไทยมากขึ้นและต้องการบุคลากรด้านนี้มากข้ึน ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามต่อไป 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้ง 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวว่า ในส่วนของวิทยาลัยรัตภูมิ โครงการ

เรื่องของ EV ได้ดำเนินการและได้ครุภัณฑ์ EV ไปแล้ว แต่ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังไม่ได้กระเตื้องในเรื่อง
นี้ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการทำยุทธศาสตร์ใหม่ ซึ่งก็จะมีเรื่องของ EV และ AI ด้วย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า เรื่องยุทธศาสตร์ EV เป็นเรื่องท่ี
มหาวิทยาลัยฯ ควรดำเนินการ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้รับงบประมาณด้านยุทธศาสตร์ EV ประมาณ 30 ล้านบาท 
แต่ตอนนี้ฐานหลักยังอยู่ที่จังหวัดสงขลา ก็อาจจะต้องเชื่อมโยงนักศึกษาบางส่วนที่จำเป็นต้องเรียนในหลักสูตรนี้ เป็น
รายวิชามาเรียนที่จังหวัดสงขลา อีกท้ังเรื่อง EV เป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็ยังคงได้รับการสนับสนุน   

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จำนวน 2 หลักสูตร ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม  

7.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) จำนวน 3 หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ 
1)  หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพ่ือการท่องเที่ยว 

 2)  หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน 
3)  หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการฝึกอบรมบาริสต้ามืออาชีพ 

 ความเป็นมา  
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์ดำเนินโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน 
งบประมาณ ๑๙,๕๑๐,๓๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมการ
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ท่องเที่ยวทางทะเล กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมทักษะ ปรับทักษะและพัฒนาทักษะใหม่ (Upskill & 
Reskill & New Skill) เพ่ือรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวชายหาดวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน 
๑.๑.๑ พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) รองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ 
  ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) จำนวน 3 
หลักสูตร ดังนี้ 
  1.  หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพ่ือ
การท่องเที่ยว 

  2.  หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน  
  3.  หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการฝึกอบรมบาริสต้ามืออาชีพ 
  ทั้งนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) จำนวน 3 หลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕67 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕67 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะ
ศิลปศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ  
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) จำนวน 3 หลักสูตร
ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 62–6/2567 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 
2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) จำนวน 3 หลักสูตร ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. เป็นเรื่องที่ดีที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำหลักสูตร Non-Degree ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียง

และสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ แต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ควรให้ความสำคัญและคำนึงถึง คือแนวนโยบายหรือ
แนวทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือในสังคมวงกว้าง เพราะหากจัดทำหลักสูตรขึ้นมาแล้ว 
ไม่ได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ก็อาจจะสำเร็จแค่กลุ่มเป้าหมายในเริ่มแรกของหลักสูตรเท่านั้น 

 2. หลักสูตรการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยฯ คาดว่า Return ที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้ 
สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ แทนที่จะเป็นเฉพาะหลักสูตรระยะสั้นเพียงอย่างเดียว 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ก็มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอยู่ คือ พื้นที่ขนอม และพ้ืนที่ตรัง 
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ที่สามารถจะทำอะไรได้อีกมากมาย โดยเฉพาะพ้ืนที่วิทยาเขตตรัง มี Facility ที่พร้อม ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ห้อง
ประชุม หากสามารถดำเนินการทำให้เป็นตัวอย่างของการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยฯ ก็จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นด้วย 
น่าจะมีความเป็นไปได้ที่มหาวิทยาลัยฯ จะมีโอกาสไปถึงจุดนั้น หากมีการออกแบบหลักสูตรให้ดี  และมีการประสาน
กับหน่วยงานที่ทำเรื่องท่องเที่ยว เช่น องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) หรือที่เรียกว่าDASTA ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานมาเกือบ 20 ปี  นอกจากนี้ยังมีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องท่องเที่ยวทางทะเล ฉะนั้น นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพัฒนาหลักสูตร 
Short Course แล้วควรจะมีการพัฒนาพ้ืนที่มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ไป
พร้อมกันด้วย  
 ๓. ในกิจกรรมที่ 2 ของหลักสูตรการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวทาง
ทะเล ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีสระน้ำอยู่ และ ณ วันนี้มหาวิทยาลัยฯ มีรายได้ส่วนหนึ่งจากการอบรม Freedive คิดเป็น 
6,500 บาทต่อคน โดยครูผู้สอน Freedive เป็นครูอิสระที่ได้รับมาตรฐาน PADI ทั้งนี้  สำหรับจังหวัดสงขลา 
หลักสูตรนี้กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ฉะนั้นหากเป็นไปได้ คณะศิลปศาสตร์ อาจจะทำหลักสูตร Freedive 
ด้วยในกิจกรรมที่ 2  
 ๔. สำหรับทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (Walkway) ที่วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยฯ ควร
จะขอความร่วมมือจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือร่วมกันใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงหาความรู้  เพ่ิม
ความรู้ทางด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และป่าชายเลน โดยให้มีวิทยากรหรือมีผู้ที่คอยอธิบายสถานที่และ
เสริมสร้างความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่เข้าไป
เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
  1. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) จำนวน 3 หลักสูตร ดังเสนอ  
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.4  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา ๒๕66 และผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2566 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวม
รายนามผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และรายนามผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคฤดูร้อน     
ปีการศึกษา ๒๕66 จำนวน 1,187 คน และรายนามผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2566 จำนวน 41 คน 
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/ ๒๕67 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  ๒๕67 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล    
ศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 62–6/๒๕67 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  ๒๕67 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
  



๓๗ 
 

 

 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาค  
ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕66 จำนวน 1,187 คน และผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ปีการศึกษา ๒๕66 จำนวน 41 คน 
โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕66 จำนวน 1 ,187 คน และผู้ได้รับ
เหรียญเกียรตินิยม ปีการศึกษา ๒๕66 จำนวน 41 คน โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.5  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566    
จำนวน 1 ราย 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวม

รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕66 จำนวน 1 ราย คือ นางสาว
สุภนิดา จารุพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ผ่านการพิจารณาจากสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕67 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  ๒๕67 
และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 62–6/๒๕67 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  ๒๕67 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน    
ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 ราย คือ นางสาวสุภนิดา จารุพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา 
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  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือ
วันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก  
ประจำปีการศึกษา 2566 

 ความเป็นมา 
 ตามมาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 กำหนดให้

สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย นั้น  
 

 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/
สถาบัน/สำนัก ประกาศ ณ วันที่  31  มกราคม  2557 

 ในการนี้ เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผู ้อำนวยการวิทยาลัย 
ผู ้อำนวยการสถาบัน และผู ้อำนวยการสำนัก ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ ่งขึ ้น จึงเห็นสมควรแต่งตั ้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการ
สำนัก ประจำปีการศึกษา 2566 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องหลักเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ 
สถาบัน สำนัก  ตามองค์ประกอบ ข้อ 4 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก ประกาศ ณ วันที่  31  มกราคม  
2557 ซึ่งกำหนดให้ “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการ
วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก หรือเรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการประเมิน” ประกอบด้วย 

 4.1  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 
 4.2  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่กรรมการตามข้อ 4.1 จำนวน 1 คน เป็น
กรรมการ 
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 4.3  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร (รองอธิการบดี) จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ 
 4.4  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย) จำนวน 1 คน    

เป็นกรรมการ 
 4.5  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ 
 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะเลขานุการฯ ตามคำแนะนำของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำเอกสารที่ใช้
ในการประเมิน รวบรวมและประมวลเอกสารประกอบการประเมิน และสำรวจข้อมูลตามที่ระบุไว้ในวิธีการประเมิน
พร้อมประมวลผล” 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย 
ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ประจำปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการชุดที่ 1   ทำหน้าที่ประเมินหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตตรัง 
        ประกอบด้วย 

 1.  นายชุมพล  เที่ยงธรรม    ประธานกรรมการ  
 2.  ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ    กรรมการ 
 3.  อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร     กรรมการ 
 4.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส     กรรมการ 
 5.  อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา     กรรมการ 
 6.  นางอุษา  ศรีเจริญ     เลขานุการ 
 7.  นางนัดดาพร  ชัยพล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการชุดที่ 2   ทำหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
        ประกอบด้วย 

 1.  ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร    ประธานกรรมการ  
 2.  นายสลิล  โตทับเที่ยง    กรรมการ 
 3.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง     กรรมการ 
 4.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย    กรรมการ 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรับ     กรรมการ 
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยากร  ฤทธิมนตรี     เลขานุการ 
 7.  นางสาวชญานันทน์  อุปฐาก     ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการชุดที่ 3   ทำหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน พ้ืนที่จังหวัดสงขลา     
        ประกอบด้วย 

 1.  รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตนวาสิก  ประธานกรรมการ  
 2.  นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ    กรรมการ 
 3.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม     กรรมการ 
 4.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ    กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากรองอธกิารบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณบด ี

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากรองอธกิารบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณบด ี

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจำ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากรองอธกิารบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณบด ี

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจำ 



๔๐ 
 

 

 

 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน     กรรมการ 
 6.  นางดรุณี  ลีนิน     เลขานุการ 
 7.  นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง     ผู้ช่วยเลขานุการ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย” และข้อ 4 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก ประกาศ ณ วันที่  31  มกราคม  2557     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

        กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้ง 
  รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตนวาสิก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการ

เสนอชื่อเป็นประธานกรรมการชุดที่ 3 ได้ขออนุญาตถอนตัวเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    

  ๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย 
ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ประจำปีการศึกษา 2566 ในคณะกรรมการชุดที่ 1 และ 2 ดังเสนอ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่  3 ประกอบด้วย 

1.  นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ    ประธานกรรมการ  
2.  นายชยานนท์  กฤตยาเชวง    กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม     กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ    กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน     กรรมการ 
6.  นางดรุณี  ลีนิน       เลขานุการ 
7.  นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒. รับรองมติที่ประชุม 

7.7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ นายภาณุมาศ สุยบางดำ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๗ เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ที่  ๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้ งรองอธิการบดี และคำสั่ งที่   
๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยรัตภูมิ นั้น 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจำ 



๔๑ 
 

 

 

  ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีในคณะใดคณะหนึ่ง
เหลือเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย  

  (1)  อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
  (2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  (3)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 

  (4)  คณบดีที่มาจากสถาบันอื่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเสนอชื่อโดย
สภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  (5)  ผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ที่สมควรทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยก็ได้” 
  ทั้งนี้ กรรมการสรรหาตามองค์ประกอบในข้อ ๖ (๕) มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทน
คณาจารย์ประจำในคณะที่มีการสรรหาคณบดีซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
2567 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ตามองค์ประกอบในข้อ ๖ (๒) ได้แก่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ และ (๔) ได้แก่ คณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเสนอชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ และพิจารณาแต่งตั้ง  
ผู้สมควรทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน ดังนี้ 

  คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ประกอบด้วย 
 ๑.๑  อธิการบดี   ประธานกรรมการ   
๑.๒  .......................................................................   กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๑.๓  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ  
๑.๔  .......................................................   กรรมการ (คณบดีจากสถาบันอ่ืน) 
๑.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช   กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) 
๑.๖  นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน   เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 
๑.๗  นางสาวปวีณา   หีมชูด   ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรร หาคณบดี พ.ศ. 
๒๕๕๖      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 



๔๒ 
 

 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ  ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อคณบดี ตาม

องค์ประกอบในข้อ (4) ได้แก่  คณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี  ซึ่ง
เสนอชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รวบรวมและ
นำเสนอรายชื่อคณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยรัตภูมิ โดยแยกเป็นสายบริหารธุรกิจ 
จำนวน 24 รายชื่อ  สายวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 22 รายชื่อ และสายครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 
3 รายชื่อ โดยให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกรายชื่อ 2-3 รายชื่อ เพ่ือมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 
ดำเนินการติดต่อทาบทามเพ่ือเรียนเชิญเป็นกรรมการสรรหาตามลำดับต่อไป 

 ผลการดำเนินการ 
 1.  การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6(๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมฯ แต่งตั้ง นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 

 2.  การเลือกกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6(4) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ที่ประชุมฯ เลือกรายชื่อจากจำนวนรายชื่อที่ ฝ่าย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอ 

 ทั้งนี้  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ขออนุญาตต่อที่ประชุมฯ เสนอรายชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็น
กรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6(4) 

 โดยผลการดำเนินการปรากฏดังนี้ 

 ลำดับที่ ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพมาศ  ปักเข็ม   
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล    มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ลำดับที่ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนเทียร  เสร็จกิจ 
 รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ดังเสนอ โดยมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการติดต่อคณบดี   
ในแต่ละมหาวิทยาลัยตามลำดับ และรับรองมติที่ประชุม  

 7.8  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 ความเป็นมา 
  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕67 เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม  ๒๕67  ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แล้ว
เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที ่  
ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงมีมติให้ผ่านการประเมิน 
เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 7 ราย ดังนี้ 



๔๓ 
 

 

 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๑)  นางสุปราณี 
วุ่นศรี 

   
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
(งานวิจัย ๖ เรื่อง ตำรา ๑ เล่ม
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
กำหนด) 

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำห น ดตำแห น่ งท างวิ ช าการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์

๒)  นางสุธาสินี  
ทองนอก   

 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล 
ได้รับผลงานวิจัย เรื่อง ผลของแป้ง
ข้าวสังข์หยดและมอลโตเดกซ์ทริน 
ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์คุกกี้  
ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

๓) นางสาวสาลินี  
ทิพย์เพ็ง 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
(งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
ได้รับผลงานวิจัย เรื่อง การประเมิน
ขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ ยวของจั งหวัดพัทลุ ง 
สู่แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองรองอย่างยั่งยืน ฉบับตีพิมพ์
เผยแพร่แล้ว 

๔) นายอภิชล  
ทองมั่ง กำเนิดว้ำ 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๕ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำห น ดตำแห น่ งท างวิ ช าการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์

๕) นางสาวอุไรวรรณ  
สุกยัง 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล 
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำห น ดตำแห น่ งท างวิ ช าการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์



๔๔ 
 

 

 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๖) นางสาวอุไรวรรณ 
เพ็ชรกูล  

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 
 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
ได้รับผลงานวิจัย เรื่อง ปริมาณ 
ฟีนอลและฟลาโวนอยด์รวม และ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากใบหว้าหิน 
ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

๗) นางสาวมาริยา  
เสวกะ 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
อนุสาขาวิชาแบคทีเรียวิทยา  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำห น ดตำแห น่ งท างวิ ช าการ
ครบถ้วนสมบูรณ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
   1.  ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖7  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๖7 
   2.  หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ดังนี้ 
   2.1  นางสุปราณี  วุ่นศรี  จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาฟิสิกส์  ไม่ก่อนวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่น
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
    2.2  นางสุธาสินี  ทองนอก  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่ก่อนวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่ง
เป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลได้รับผลงานวิจัย เรื่อง ผลของแป้งข้าวสังข์หยดและมอลโตเดกซ์ทรินต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์คุกกี ้ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ครบถ้วนสมบูรณ์ 
    2.3   นางสาวสาลินี ทิพย์เพ็ง  จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใน
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ไม่ก่อนวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลได้รับ
ผลงานวิจัย เรื่อง การประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงสู่แนวทางการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเมืองรองอย่างยั่งยืน ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ครบถ้วนสมบูรณ์ 



๔๕ 
 

 

 

    2.4  นายอภิชล ทองมั่ง กำเนิดว้ำ  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ไม่ก่อนวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อม
เอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.5  นางสาวอุไรวรรณ สุกยัง  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ไม่ก่อนวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการ
ยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
    2.6  นางสาวอุไรวรรณ เพ็ชรกูล  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ไม่ก่อนวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลได้รับผลงานวิจัย เรื่อง 
ปริมาณฟีนอลและฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากใบหว้าหิน ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
    2.7  นางสาวมาริยา เสวกะ  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
จุลชีววิทยา อนุสาขาวิชาแบคทีเรียวิทยา ไม่ก่อนวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับ
เรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน  อุดมศึกษา
มอบหมาย” และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 1. เห็นชอบดังเสนอ  ตามข้อ 1  
  2. อนุมัติดังเสนอ ตามข้อ 2  
 3. รับรองมติที่ประชุม 

7.9  พิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 

 ความเป็นมา 
 ตามท่ีคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์  ประจำปีการศึกษา 2566 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 และในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ได้พิจารณา     
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 12 ราย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอชื่อ
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน ๑๒ ราย โดยมีข้อสังเกตการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ให้ สอดคล้องกับ
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คุณสมบัติและลักษณะที่โดดเด่นของปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 
ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ในการนี้ คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 จำนวน 12 ราย ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ปริญญา ผู้เสนอ 

๑ นายจอมทรัพย์  โลจายะ 
Mr. Jormsup  Lochaya 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒ นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ 
Mr. Chamnan  Srisawat 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(การท่องเที่ยว) 

นายชุมพล  เที่ยงธรรม  
กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓ พระพิศาลสิกขกิจ (สทุิน  ฉนฺทธมฺโม) 
Phra Phisansikkhakit 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น 
รองอธิการบดี 

๔ นางสาวเพชรรัตน์  อวยพรส่ง   
Miss Petcharat Auaypornsong 

บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

๕ นายทิพย์  ดาลาล 
Mr. Tipp Dalal 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การจัดการโลจิสติกส์) 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

๖ นางสาวจันทร์นภา  สายสมร 
Miss Channapa Saisamorn 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การตลาด) 

คณะบริหารธุรกิจ 

๗ นายอัครุตม์  สนธยานนท์ 
Mr. Akkaruth Sandhyananda 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ) 

วิทยาการโรงแรม 
และการท่องเที่ยว 

๘ นายประสิทธิ์  บุญดวงประเสริฐ 
Mr. Prasit  Boondoungprasert 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(ธุรกิจเกษตร) 

คณะเกษตรศาสตร์ 

๙ นายบุญโชติ  พัวพันธ์ 
Mr. Bunchot  Poupun 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(พืชสวนประดับและภูมิทัศน์) 

คณะเกษตรศาสตร์ 

๑๐ นางสาวจันทรา  พงศ์ศรี 
Miss Chantra  Pongsri 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

๑๑ นางศิริภรณ์  ศรีเพิ่ม 
Mrs. Siriporn  Sriperm 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(การจัดการอาหารและบริการ) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

๑๒ นายชณัต  แจ่มจันทา 
Mr. Chanat  Chaemchantha 

อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ 
(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) 

วิทยาลัยรัตภูมิ 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ในการนี ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช ัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 
จำนวน  12 ราย ดังเสนอ โดยการลงคะแนนลับ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร” และตามข้อ 11 และ 12  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งกำหนดให้ ข้อ 11  “ให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการ
ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยการพิจารณาลับ” และ ข้อ 12 “การออกเสียงลงมติของคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ 
และสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับและต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด                             

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ฯ แจ้งท่ีประชุมฯ  
 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการ

ปริญญากิตติมศักดิ์  ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ชี้แจงว่า ทางฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปริญญา
กิตติมศักดิ์ฯ ได้มีการเตรียมเอกสารสำหรับนำเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 
2566 ทั้ง 12 ราย โดยเห็นควรให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาว่าจะให้นำเสนอทีละราย แล้วจึงลงคะแนน
ลับ หรือใหน้ำเสนอทั้งหมด 12 รายก่อน แล้วจึงค่อยลงคะแนนลับ 

 ทั้งนี้ หากสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นว่าจำนวนบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 มีจำนวนมากเกินไป สภามหาวิทยาลัยฯ ก็อาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้งว่า
คณะหนึ่งอาจจะเสนอได้แค่รายเดียว และอีกประการคือ ประเด็นที่มีผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เป็น
จำนวน 10 ราย จากทั้งหมด 12 ราย ซึ่งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ฯ ก็พิจารณาไปตามที่คณะได้นำเสนอมา 
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยฯ อาจจะพิจารณาอีกครั้งก็ได้ว่าควรให้ปริญญาในระดับใด  

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. เนื่องจากจำนวนการนำเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 

มีมากถึง 12 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่มากเกินไป ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการกำหนดกรอบในเชิงหลักการว่าคณะ
หนึ่ง ในปกีารศึกษาหนึ่ง สามารถเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ไม่ควรเกิน 1 ราย  

 2. สภามหาวิทยาลัยฯ ควรจะกำหนดกรอบในเชิงหลักการ เช่น กำหนดจำนวนการนำเสนอต่อหนึ่ง
หน่วยงาน ก็ต้องให้คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ฯ ไปพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการปริญญา
กิตติมศักดิ์ฯ ควรที่จะดำเนินการมาให้เรียบร้อยก่อนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ แต่ถ้าต้องมาพิจารณากำหนดใน 
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ระหว่างการประชุมครั้งนี้ อาจจะไม่เหมาสะม เพราะหากจะต้องมาพิจารณาถึงการกำหนดว่าคณะหรือหน่วยงาน
หนึ่งจะเสนอได้จำนวนกี่รายนั้น อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร และอีกประการหนึ่งคือรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ที่เสนอมานั้น ไม่แน่ใจว่าได้รับการติดต่อทาบทามจากผู้ที่เสนอขอมาก่อนแล้วหรือไม่ โดยอันที่
จริงเรื่องนี้ ในขั้นตอนการเสนอชื่อ คณะหรือผู้เสนอขอจะต้องไม่มีการติดต่อทาบทามก่อน เพราะถ้ามีการติดต่อไป
แล้ว หากไม่ได้รับการพิจารณา อาจจะมีผลต่อความรู้สึกของผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้ 

 3. ในการพิจารณาของคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ควรกำหนดจำนวนที่ชัดเจนไปเลยว่า ใน
การเสนอชื่อแต่ละหลักสูตรไม่ควรเสนอเกินหนึ่งคน อย่างไรก็ตามหากยึดตามหลักสูตร ก็น่าจะมากเกินไป เพราะ
มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรเป็นจำนวนมาก และการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อย่าให้มากเกินไป เป็นเรื่องซึ่ง
ต้องคำนึงถึงด้วย 

 4. เพ่ือเป็นการคุมให้จำนวนบัณฑิตกิตติมศักดิ์มีจำนวนที่เหมาะสม ควรจะกำหนดหลักการว่าแต่ละ
คณะจะเสนอได้ปีเว้นปี ไม่ใช่เสนอได้ทุกปี และเสนอได้คณะหนึ่งไม่เกิน 1 ราย ไม่ว่าจะมีกี่หลักสูตรก็ตาม การ
กำหนดหลักเกณฑ์ด้วยวิธีนี้แม้จะไม่มีเหตุผลทางวิชาการ แต่เพ่ือที่จะให้มองดูว่าในการพิจารณาผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิข์องมหาวิทยาลัยฯ มีความศักดิ์สิทธิ์ 

 5. ในการเสนอชื่อ ในทางปฏิบัติผู้ที่เสนอชื่อหรือหน่วยงานที่เสนอชื่อน่าจะบอกกล่าวแก่ผู้ที่จะเสนอ
ชื่อเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ได้ทราบก่อนอยู่แล้ว เพราะต้องมีการขอข้อมูลประวัติและผลงาน ซึ่ง
หากไม่ได้มีการทาบทามก่อน อาจเกิดกรณีเมื่อได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์แล้ว หากยังไม่ได้
รับทราบข้อมูลมาก่อน อาจจะปฏิเสธไม่รับก็เป็นได้  ซึ่งการทาบทามบอกกล่าวไว้ก่อนก็สามารถทำได้ แต่คำพูดที่จะ
ใช้ในการทาบทาม ควรจะมีการอธิบายและชี้แจงให้เข้าใจว่าในการพิจารณามีข้ันตอนต่าง ๆ ซ่ึงต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการหลายชุด และไม่ควรไปรับปากว่าจะได้อย่างแน่นอน 

 ๖. เนื่องจากได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์  ประจำปีการศึกษา 2566  
มาแล้ว จึงควรจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตามในปีต่อไป มหาวิทยาลัยฯ จะต้องกำหนดแนวทาง 
หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อให้ชัดเจน เพราะการให้ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ถือเป็นเกียรติประวัติกับผู้ที่ได้รับและมี
ความสำคัญในแง่ของการเชื่อมโยงเรื่องของการศึกษา  

 ๗. เป็นที่น่าสังเกตว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ เป็นจำนวนมาก ในขณะที่บางปีที่ผ่านมา มีบุคคลสำคัญบางรายที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ที่ทางหน่วยงาน
เสนอขอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ แต่ท้ายสุดที่ประชุมก็ตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่เหมาะสม โดยเฉพาะผลงาน
อาจจะไม่ปรากฏชัด จึงให้เพียงปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ทั้ง ๆ ที่บุคคลผู้นั้นก็สำเร็จการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิตอยู่แล้ว ทั้งนี้ ในการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ควรจะให้มีความศักดิ์สิทธิ์ อย่างน้อยปีละ 1 - 2 
ราย การให้ปีละ 10 ราย ทำให้ให้ความศักดิ์สิทธิ์ขาดไป และอีกประเด็นคือควรจะมีการเปรียบเทียบกับกรณี
ศาสตราจารย์พิเศษ  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สอนหนังสือ ไม่ได้ประจำอยู่ แต่ก็มีผลงานวิชาการ แม้จะมาเทียบกับ
ศาสตราจารย์ปกติไม่ได้ แต่กระบวนการการได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษก็มีศักดิ์ศรี เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิไ์ปกเ็ช่นเดียวกัน ควรจะมีผลงานที่โดดเด่นอย่างน้อยก็รองจากศาสตราจารย์พิเศษ 
 ๘. ในปีต่อไป สำหรับแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์  ควรจะมีการ
พิจารณาเรื่องเกณฑ์อายุของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เพราะเกณฑ์อายุจะบ่งบอก
ถึงความสำเร็จ ส่วนจะตั้งกฎเกณฑ์ว่าอายุขั้นต่ำเท่าไหร่ก็แล้วแต่คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์  และหากเป็นไปได้ 
ถ้าเป็นกรณีให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ควรมีแนวทางหรือเกณฑ์ว่าให้เป็นสัดส่วนคนภาคใต้ ร้อยละ 50 และ   
ทีเ่หลืออีกร้อยละ 50 เป็นทั่วประเทศ เพ่ือที่ผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยฯ  ไปแล้วได้มี



๔๙ 
 

 

 

โอกาสที่จะมาสนับสนุนทางด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งมองว่าหากเป็นผู้ที่อยู่ในภาคใต้ด้วยกัน น่าจะมีความ
สะดวกและมีส่วนสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ ได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน   

 ประธานคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ฯ แจ้งเพิ่มเติม  
 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการ

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เท่าที่รับทราบข้อมูลมาเบื้องต้น ในเรื่องของการ
ทาบทาม หน่วยงานหรือผู้ที่เสนอขอมานั้น ยังไม่ได้มีการติดต่อกับบุคคลที่เสนอชื่อมา และในการพิจารณารายชื่อ
คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ฯ ก็ได้พิจารณาคุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ตามที่
สมควรจะให้ได้ และให้มีการลงคะแนนว่าสมควรหรือไม่สมควร แต่ที่ประชุมไม่ได้พิจารณาเรื่องจำนวน และไม่ได้
พิจารณาว่าในการเสนอชื่อคณะไหนจะซ้ำซ้อนกันหรือไม่ ในการพิจารณามีเพียงแค่ปรับเปลี่ยนปริญญาในบางรายให้
เหมาะสม แต่หากสภามหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณากำหนดระดับใหม่  ว่าควรจะให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
หรือปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  กี่รายนั้น ก็สามารถดำเนินการได้ก่อนลงคะแนนลับ  อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ฯ ได้พิจารณาแล้วทุกราย และมีความมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด จะ
สามารถสร้างชื่อเสียงและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นอย่างดี ในปีนี้จึงเห็นควรว่าให้มีการลงคะแนนได้ 
แตส่ำหรับปีต่อไป สมควรที่จะต้องมีการกำหนดมาตรการในแง่ของควบคุมจำนวน เพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อไป 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวสรุป  
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวสรุปว่า วาระนี้หากจะให้มอบคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์  

ประจำปีการศึกษา 2566 นำกลับไปพิจารณาทั้งจำนวนและปริญญาที่ได้รับอีกครั้ง แล้วค่อยนำมาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป ก็เกรงว่าระยะเวลาจะกระชั้นชิดมาก และจะไม่ทันเวลาในการเตรียมการ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 กันยายน 2567 
ที่จะถึงนี้แล้ว ประกอบกับคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ก็ได้พิจารณามาเป็นอย่างดีแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ 
ลงคะแนนบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการลงคะแนนลับผ่าน Polls ใน 
Zoom Meeting  ทั้ง 12 ราย ในคราวเดียวกัน  โดยในส่วนของการเสนอขื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในปี
ต่อไปควรมีวางหลักเกณฑ์ และแนวทาง โดยนำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณาปรับใช้ในการ
ดำเนินการต่อไป  

 ผลการดำเนินการ 
  สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย
การลงคะแนนลับ โดยได้ให้สัตยาบันว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี
การศึกษา 2566 มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด 
จำนวน 28 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 27 คน  ทั้งนี้ ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเนื่องจากติดภารกิจ การประชุมในระเบียบวาระนี้จึงเหลือผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 26 คน จากการลงคะแนน
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เสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting  ตามรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566  จำนวน 12 ราย ผลคะแนนปรากฏดังนี้ 

1. ลำดับที่ ๑ นายจอมทรัพย์  โลจายะ  
 สมควร      22  คะแนน 
 ไม่สมควร     1  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน          2  คะแนน 

2. ลำดับที่ ๒ นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์   
 สมควร      18  คะแนน 
 ไม่สมควร     4  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน          3  คะแนน 

3. ลำดับที่ ๓ พระพิศาลสิกขกิจ (สุทิน  ฉนฺทธมฺโม)   
 สมควร      20  คะแนน 
 ไม่สมควร     2  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน          3  คะแนน 

4. ลำดับที่ ๔ นางสาวเพชรรัตน์  อวยพรส่ง   
 สมควร      19  คะแนน 
 ไม่สมควร     3  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน          3  คะแนน 

5. ลำดับที่ ๕ นายทิพย์  ดาลาล 

 สมควร      19  คะแนน 
 ไม่สมควร     3  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน          3  คะแนน 

6. ลำดับที่ ๖ นางสาวจันทร์นภา  สายสมร 

 สมควร      19  คะแนน 
 ไม่สมควร     3  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน          3  คะแนน 

7. ลำดับที่ ๗ นายอัครุตม์  สนธยานนท์ 
 สมควร         19  คะแนน 

 ไม่สมควร     2  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน          4  คะแนน 
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8. ลำดับที่ ๘ นายประสิทธิ์  บุญดวงประเสริฐ 
 สมควร      19  คะแนน 
 ไม่สมควร     2  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน          4  คะแนน 

9. ลำดับที่ ๙ นายบุญโชติ  พัวพันธ์ 
 สมควร      17  คะแนน 
 ไม่สมควร     3  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน          5  คะแนน 

10. ลำดับที่ ๑๐ นางสาวจันทรา  พงศ์ศรี 
 สมควร      17  คะแนน 
 ไม่สมควร     3  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน          5  คะแนน 

11. ลำดับที่ ๑๑ นางศิริภรณ์  ศรีเพิ่ม 
 สมควร      18  คะแนน 
 ไม่สมควร     3  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน          4  คะแนน 

12. ลำดับที่ ๑๒ นายชณัต  แจ่มจันทา 
 สมควร      23  คะแนน 
 ไม่สมควร      -  คะแนน  
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน          2  คะแนน 

ทั้งนี้ นายธำรงค์  เจริญกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขออนุญาตต่อที่ประชุมฯ 
แจ้งความประสงค์ภายนอก เนื่องจากระบบขัดข้อง ไม่สามารถลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting ได้  
โดยขอไม่ประสงค์ลงคะแนนในลำดับที่ 1-11  และเห็นสมควรในลำดับที่ 12 

จากการลงคะแนนเสียงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยใช้วิธีการลงคะแนนลับ ตามรายชื่อ
ที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566  จำนวน 12 ราย โดยในลำดับที่ 
๑ - ๑๒ มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงผ่านเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2556 เป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังเสนอ ทั้ง 12 ราย 
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  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566  จำนวน 12 ราย  ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

7.10  ลับ 

ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่องอ่ืน ๆ 
8.1  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 243-9/2567 และกำหนดการจัดโครงการสัมมนาเชิงนโยบาย 
(Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2567   
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งกำหนดการการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 243-
9/2567  และกำหนดการจัดโครงการสัมมนาเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจำปี 2567  ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ดังต่อไปนี้ 
 

วันที่ 29  สิงหาคม  2567   
ภาคเช้า ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 243-9/2567 
ภาคบ่าย ทบทวนภารกิจของ มทร.ศรีวิชัย โดยการรายงานผลการดำเนินงาน ทั้ง 3 พันธ

กิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ คือ เรื่องของวิจัย เรื่องการจัดการศึกษา และเรื่องของ
งบประมาณ 

วันที่ 30  สิงหาคม  2567   
ภาคเช้า การบรรยายพิเศษ โดย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครวิทย์  กาญจนโอภาษ ที่ปรึกษาอาวุโส หน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สิน
ทางปัญญาสู่การนำมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” 
2. ศาสตราจารย์สมศักดิ์  ปัญหา  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “การสร้าง
รายได้จากนวัตกรรม” 

ภาคบ่าย หารือและอภิปรายผลจากการรับฟังการบรรยาย เพ่ือสรุปผลการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

8.2  การพิจารณาในเรื่องของบัณฑิตศึกษา 
   ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ได้แจ้งที่ประชุมฯ ให้ทราบว่า จากการพิจารณาในเรื่องของ
บัณฑิตศึกษา คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ มีความเห็นว่าหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ค่อนข้างแคบและเล็กเกินไป ซ่ึงสอดคล้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ กรณีไม่ผ่านการประเมิน คือมี
ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในขอบเขตที่จำกัดเฉพาะของสถาบันเท่านั้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีเพียงสถาบัน
เดียว ซึ่งจะพบลักษณะเช่นนี้ทั้งในThesis และในงานที่ส่งมาขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นจำนวนมาก คณะอนุ
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กรรมการฯ ด้านวิชาการ จึงได้เสนอต่อรองอธิการบดีที่ดูแลทางด้านวิชาการ ให้ดูแลในเรื่องของบัณฑิตศึกษา ว่าควร
จะต้องมีกลไกที่ดูแลในเรื่องของการทำวิทยานิพนธ์  ซึ่งต้องดูแลตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ โดยอาจจะให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาคอยกำกับดูแล และอาจจะให้มีคณะกรรมการหนึ่งชุดหรือหลายชุดตามสาขา เพ่ือกำกับดูแล เนื่องจาก
ประเด็นนี้ได้กล่าวถึงมาหลายปีแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาแต่อย่างใด ฉะนั้นเรื่องบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฯ 
ควรจะทำเป็นโครงการใหญ่ในการที่จะปรับปรุง ซึ่งเรื่องนี้จะกล่าวโทษอาจารย์เพียงฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ เพราะอาจารย์
บางรายก็จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ซึ่งอาจจะไม่เก่งมาก ฉะนั้นต้องมีการสนับสนุน โดยมหาวิทยาลัยฯ ควร
หาแนวทางว่าจะทำอย่างไร  อีกประเด็น คือเรื่องค่าตอบแทนในการดูแลนักศึกษาให้เหมาะสม โดยคาดหวังว่าจะ
เห็นความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าวนี้ ภายใน 3-4 เดือน  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการต่อไป    

8.3  เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เดือนตุลาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2567 
  นายกสภามหาวิทยาลัย ได้หารือต่อที่ประชุม เพ่ือเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2567  เนื่องจากตนเป็นกรรมการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ซึ่งจะมีกำหนดการประชุมในวันพุธ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ทำให้ไม่สะดวกในการ
เดินทางมาประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งกำหนดในวันพฤหัสบดี  สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ในการนี้จึงขออนุญาตที่
ประชุมฯ เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2567 โดยขอ
เลื่อนขึ้นมาหนึ่งสัปดาห์ก่อนกำหนดเดิม ดังต่อไปนี้ 
 

เดือน การประชุมครั้งที่ กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่ 
ตุลาคม ๒๕๖๗ 245-11/2567 วันพฤหัสบดี ที่  

31 ตุลาคม  2567 
วันพฤหัสบดี ที่  
24 ตุลาคม  2567 

พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 246-12/2567 วันพฤหัสบดี ที่  
28 พฤศจิกายน  2567 

วันพฤหัสบดี ที่  
21 พฤศจิกายน  2567 

ธันวาคม ๒๕๖๗ 247-12/2567 วันพฤหัสบดี ที่ 
26 ธันวาคม  2567 

วันพฤหัสบดี ที่  
19 ธันวาคม  2567 

  
 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  รับทราบ  
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เลิกประชุมเวลา   ๑2.30 น. 
 
 

 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
            รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 

 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน) 

รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


